
ข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
1. ระบบงบประมาณของกรุงเทพมหานคร ยังเป็นระบบแบบแสดงรายการ ซึ่งให้ความส าคัญแก่

รายละเอียดของการใช้จ่ายในรูปแบบว่าจะใช้จ่ายอะไรบ้าง มีการจ าแนกประเภท หมวดรายจ่าย 
มุ่งหวังให้การใช้จ่ายเป็นไปอย่างถูกต้อง  
          ปัจจุบันระบบงบประมาณของประเทศนั้น ได้น าระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน     
ตามยุทธศาสตร์มาใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ซึ่งเป็นระยะเวลา 20 ปีมาแล้ว เป็นระบบที่มุ่งเน้นผลที่ได้
จากการใช้จ่ายงบประมาณ โดยมีการกระจายอ านาจ และ/หรือมอบอ านาจความรับผิดชอบการ
บริหารงบประมาณให้แก่ส่วนราชการมากขึ้น และ มีระบบการวัดผลส าเร็จ และประสิทธิภาพในการ
ใช้จ่ายที่ชัดเจนตรวจสอบได้  
          ดังนั้น กรุงเทพมหานครควรที่จะปรับปรุงระบบงบประมาณใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกับระบบ
งบประมาณของประเทศและเพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามเป้าหมายในการพัฒนาประเทศให้เป็นไป
อย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. 2560  

  

2. การของบประมาณควรค านึงถึงหลักธรรมาภิบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความคุ้มค่า การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  

  

3. กรุงเทพมหานครควรจะต้องบูรณาการให้มากกว่าเดิมเพ่ือลดความซ้ าซ้อน หรือมอบความรับผิดชอบ
ระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร 

  

4. ควรมีการก าหนดมาตรฐานกรอบครุภัณฑ์ที่มีความจ าเป็นส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของแต่ละ
หน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการจัดหามาทดแทนในแต่ละปี 

  

5. การจัดท าโครงการเพ่ือของบประมาณควรอธิบายถึงความจ าเป็น วัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่จะได้รับ 
ตลอดจนความคุ้มค่าของงบประมาณ ให้ชัดเจนเพื่อให้เห็นความส าคัญของโครงการ 

  

6. การของบประมาณประเภทค่าครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง ที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเหมือนกัน 
ควรมีราคาเท่ากัน 

  

7. โครงการต่างๆ ในหมวดรายจ่ายอ่ืน ซึ่งมีค่าตอบแทนใช้สอยและค่าวัสดุรวมอยู่ ด้วยควรจ าแนก
ประเภทรายจ่ายให้ถูกต้องตามหมวดรายจ่าย  

  

8. การใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานครในการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น การก่อสร้าง
ท่อระบายน้ า เป็นต้น ควรจะกระท าในที่สาธารณะ หากจะก่อสร้างในที่เอกชนควรจะต้องเป็นกรณี
จ าเป็นตามที่กฎหมายบัญญัติ  

  

9. การจัดโครงการอบรมสัมมนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ให้กับข้าราชการกรุงเทพมหานคร ควรให้สถาบัน
พัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้ด าเนินการและควรจัดโครงการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การปฏิรูปประเทศ  

  

10. การจัดโครงการอบรมสัมมนาควรค านึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับ ความคุ้มค่าในการด าเนินการ และใช้
งบประมาณอย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างจริงจัง และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ระเบียบ 
ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่กรุงเทพมหานครก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด  
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11. การด าเนินการจัดหา ซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ควรให้มีหน่วยงานกลางเป็น
ผู้ด าเนินการ หากคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานใดช ารุด หน่วยงานกลางจะต้องมีทดแทนให้ใช้งานได้ทันที  

  

12. การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ต้องสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจ าปีและแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2556-2572  

  

13. กรุงเทพมหานครควรศึกษาข้อกฎหมายและระเบียบต่างๆ ในการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงาน
ภายนอกให้ชัดเจน  

  

14. กรุงเทพมหานครควรมีมาตรการประหยัดพลังงาน โดยก าหนดให้เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของหน่วยงาน   
เพ่ือกระตุ้นจิตส านึกให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณการใช้พลังงาน  

  

15. งบแปรญัตติ ควรก าหนดเหตุผลความจ าเป็นในการขอแปรญัตติประกอบ หากเป็นรายการตกหล่น 
การผิดพลาดในการจัดพิมพ์ เรื่องที่เป็นนโยบายฝ่ายบริหารควรมีการอ้างอิงที่มาในเล่มร่างข้อบัญญัติด้วย 

  

16. เนื่องจาก พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับแล้ว 
กรุงเทพมหานครจึงควรศึกษาระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือให้เป็นไปตาม
กฎหมายดังกล่าว 

  

17. โครงการที่เสนอมาในชั้นขอแปรญัตติควรเป็นโครงการการด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 1 ปี ไม่ควร
ผูกพันงบประมาณรายจ่ายข้ามปีในปีงบประมาณปีต่อไป 

 
ส านักการระบายน  า 

 
1. การจัดหาเครื่องจักรกลของส านักการระบายน้ า เช่น เครื่องสูบน้ าแบบเคลื่อนที่ รถบริการเพ่ือแก้ไข

ปัญหาน้ าท่วม ซึ่งเป็นอุปกรณ์ในการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมเร่งด่วนในจุดอ่อนน้ าท่วม เห็นควรให้     
ส านักการระบายน้ าวางแผนให้ชัดเจนว่าต้องการอุปกรณ์ประเภทใดบ้างและจ านวนเท่าใด และ           
กองเครื่องจักรกลควรจะเป็นส่วนราชการหลักที่รับผิดชอบภารกิจ เนื่องจากการจัดหาอุปกรณ์ควรให้
ส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานกลางที่ท าหน้าที่สนับสนุนส่วนราชการอ่ืนๆ เป็นผู้จัดหาและบริหารงานดังกล่าว  

  

2. การจัดซื้อเครื่องจักรกลบางชนิดควรพิจารณาออกแบบเครื่องจักรกลที่สามารถใช้งานทดแทนกันได้
และมีราคาถูกกว่า การบ ารุงรักษาได้ง่าย เพ่ือประหยัดงบประมาณ เช่น การจัดซื้อรถเก็บผักตบชวา 
ซึ่งเป็นรถบรรทุก 10 ล้อ มีขนาดใหญ่ไม่คล่องตัวในการใช้งาน ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นว่า
ในสภาพพ้ืนที่บางแห่งสามารถออกแบบเป็นสายพานล าเลียงชนิดเคลื่อนที่ได้ มาช่วยงานการขนถ่าย
ผักตบชวา ซึ่งจะมีความคล่องตัวในการใช้งานและประหยัดงบประมาณมากกว่าการใช้รถเก็บ
ผักตบชวาแบบเดิม 

  

3. ส านักการระบายน้ าควรระบุรายละเอียดของอุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบครุภัณฑ์ กรณีที่อุปกรณ์
ประกอบมีราคาสูง เพ่ือจะได้ทราบว่าอุปกรณ์ประกอบครุภัณฑ์เหล่านั้นคืออะไร เช่น รถตรวจสอบ
และซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้า 6 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 120 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ 3 คัน ควรระบุ   
เป็นรถตรวจสอบและซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้า 6 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 120 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์
เครื่องมือวัดเครื่องมือตรวจสอบระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ประจ ารถ 3 คัน  
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4. ปัจจุบันระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าที่อุโมงค์ระบายน้ าและสถานีสูบน้ าขนาดใหญ่ยังเป็นระบบการจ่าย
กระแสไฟฟ้าแบบแหล่งเดียว ส านักการระบายน้ าควรเร่งด าเนินการในเรื่องแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าที่
อุโมงค์ระบายน้ าและสถานีสูบน้ าขนาดใหญ่ให้เป็นระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า 2 แหล่ง เพ่ือความเสถียร
ในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินไม่สามารถใช้กระแสไฟฟ้าจากแหล่งที่ 1 จะได้สามารถใช้กระแสไฟฟ้า
จากแหล่งที่ 2 ได้โดยต้องเสนอเรื่องนี้ต่อผู้บริหารเป็นกรณีเร่งด่วน  

  

5. เรื่องการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในอุโมงค์ทางลอดรถยนต์        
ฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานครควรพิจารณาให้ความส าคัญ เนื่องจากเป็นเรื่องของความปลอดภัย 
รวมทั้งควรมีการทบทวนภารกิจในอนาคตว่าควรเป็นของหน่วยงานใด 

  

6. ฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานครควรเร่งรัดการจัดเก็บค่าบ าบัดน้ าเสีย 
  

7. ส านักการระบายน้ าควรหาวิธีการหรือจัดหาเครื่องมือการก าจัดกากตะกอนสีด าในท้องคลอง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคลองต่างๆ บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ทั้งชั้นในและชั้นนอกและบริเวณใกล้เคียงหรือ
โดยรอบเขตพระราชฐาน เพื่อให้น้ าในคลองเหล่านี้มีความใสสะอาด 

  

8. การเสนอของบประมาณเพ่ือด าเนินการขุดลอกคลอง ควรให้ความส าคัญกับการขุดลอกคลอง         
ที่เชื่อมต่อกับสถานีสูบน้ า อุโมงค์ระบายน้ าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมได้ดียิ่งขึ้น 
และต้องพิจารณาถึงคลองแยกและคลองสาขาท่ีจะส่งน้ าเข้าสู่คลองสายหลักด้วย 

  

9. การก าหนดค่าระดับในการขุดลอกคลอง ขอให้ก าหนดค่าระดับเป็นค่าอ้างอิง เป็นจ านวนเมตร     
รทก. (ระดับน้ าทะเลปานกลาง) เพ่ือเป็นค่าตรวจสอบความถูกต้องของการขุดลอกได้ภายหลัง     
และส านักงบประมาณกรุงเทพมหานครควรก าหนดเป็นแนวทางในการเขียนรายะเอียดเนื้องาน
รายการขุดลอกคลองให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน รวมถึงการเขียนขนาดความกว้าง 
ยาว ลึก หรือเนื้อที่ ที่เป็นเลขถ้วนๆ ควรปรับแก้ไขให้มีจุดทศนิยม 2 ต าแหน่ง เพ่ือให้เป็นไปตามหลัก
สากลทางวิศวกรรม เช่น ระดับขุดลอก -2 เมตร รทก. ควรเขียนเป็นระดับขุดลอก -2.00 เมตร เป็นต้น  

 
ส านักการศึกษา 

 
1. กรุงเทพมหานครไม่ควรมุ่งเน้นการพัฒนาด้านกายภาพของโรงเรียนเพียงอย่างเดียว แต่ควรให้

ความส าคัญในเรื่ององค์ความรู้ที่เด็กนักเรียนจะได้รับด้วย 
  

2. ในการจะขอก่อสร้างอาคารใดๆ ควรให้มีการตรวจสอบอย่างละเอียดว่าจะเพียงพอกับจ านวนนักเรียน 
และส่วนประกอบอ่ืนๆ ที่จะมีมาพร้อมกับจ านวนนักเรียนที่เพ่ิมขึ้น เช่น ห้องพิเศษต่างๆ หรือไม่   
ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถด าเนินการไปในคราวเดียวกันได้  

  

3. ผู้บริหารโรงเรียนควรมีการส ารวจความต้องการของนักเรียนภายในโรงเรียนก่อนการก าหนดประเภท
ของวิชาชีพที่จะเปิดสอน ทั้งนี้ เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนในสิ่งที่ชอบ และสามารถน าไปต่อยอดใน
การศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพต่อไป  

  

4. กรุงเทพมหานครควรวิเคราะห์ถึงแนวทางในการศึกษาของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครว่าจะ
มุ่งเน้นเรื่องวิชาชีพ หรือเรื่องวิชาการ ทั้งนี้ เพ่ือให้สามารถปรับวิสัยทัศน์ในการเรียนการสอน และ  
การสนับสนุนได้ถูกต้อง โดยหากต้องการมุ่งเน้นเรื่องวิชาชีพก็ควรจัดหาอุปกรณ์ประกอบการเรียน
วิชาชีพนั้นๆ ให้แก่เด็กนักเรียนด้วย 
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5. ในระหว่างการก่อสร้างอาคารเรียน ผู้บริหารโรงเรียนต้องวางแผนการป้องกันอันตรายอันจะเกิดจาก
การก่อสร้างให้กับนักเรียน และบุคลากรภายในโรงเรียนโดยเฉพาะกรณีที่ไม่ได้ด าเนินการในช่วง     
ปิดภาคเรียน 

  

6. ในการก่อสร้างใดๆ วิศวกรต้องมีการศึกษาเรื่องดินในบริเวณนั้นๆ ว่ามีสภาพเป็นอย่างไร เหมาะสม
กับการใช้เข็มเจาะ หรือเข็มตอก ทั้งนี้ เพ่ือไม่ให้เกิดกรณีการขอเปลี่ยนวิธีการลงเสาเข็ม เพราะมีผล
สืบเนื่องไปถึงเรื่องงบประมาณที่ขอจัดสรร (เข็มเจาะมีราคาสูงกว่าเข็มตอก) นอกจากนั้นต้องให้ผู้รับ
จ้าง จ้างมาท าการทดสอบความแข็งแรงของเข็มว่าจะสามารถรับน้ าหนักได้เท่ากัน หรือมากกว่า
วิธีการที่ก าหนดไว้เดิมหรือไม่  

  

7. กรุงเทพมหานครควรมีแนวทาง วิธีการ หรือกระบวนการทางกฎหมายที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่อง       
การยินยอมให้สิทธิใช้ที่ดินในการก่อสร้างอาคารเรียน (อย่างน้อย 30 ปี) ของหน่วยงานอ่ืน เนื่องจาก
ที่ผ่านมามีบางหน่วยงานที่ยินยอมให้กรุงเทพมหานครใช้ที่ดินในการก่อสร้างอาคารเรียน หรืออาคาร
ประกอบของโรงเรียนแล้ว แต่เมื่อได้มีการก่อสร้างอาคารไปแล้ว เจ้าของที่ดินได้เปลี่ยนแนวคิด     
และขอคืนที่ดินท าให้กรุงเทพมหานครต้องเสียประโยชน์และงบประมาณ 

  

8. หน่วยงานผู้รับผิดชอบควรก าหนด เงื่อนไข หรือวิธีการในการขอจัดสรรงบประมาณของโรงเรียนว่า
ต้องมีองค์ประกอบใดบ้าง ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เป็นภาระในการด าเนินงานให้กับส านักการศึกษา 

  

9. ในปัจจุบันงานออกแบบ งานค านวณในการก่อสร้างอาคารเรียน ไม่สอดคล้องกับพ้ืนที่ ดังนั้น ถึงแม้
เป็นแบบมาตรฐานก็ต้องสามารถปรับให้เข้ากับพื้นท่ีได้ 

  

10. กรุงเทพมหานครควรจ้างผู้เชี่ยวชาญมาเป็นที่ปรึกษาในการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่อง IT 
  

11. ส านักการศึกษาควรตั้งโรงเรียนต้นแบบเกี่ยวกับเรื่องการน า Smart Board มาใช้ในการเรียนการสอน 
  

12. กรุงเทพมหานครควรจัดให้มีการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียนแต่ละแห่ง เพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณางบประมาณในปีต่อๆ ไป (เช่น อายุของอาคาร หรือระยะเวลาในการเดินสายไฟฟ้า
ภายในโรงเรียน เป็นต้น) 

  

13. หลังจากที่ได้มีการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีสิ้นสุดลง ควรมีหน่วยงานติดตามและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานของหน่วยงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการขอจัดสรร
งบประมาณ และคุ้มประโยชน์กับงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรไปหรือไม่  

  

14. โครงการของส านักการศึกษาที่มีลักษณะโครงการอย่างเดียวกับโครงการของส านักงานเขต เช่น 
ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน ค่าใช้จ่ายพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร 
ค่าใช้จ่ายพิธีทบทวนค าปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร ค่าใช้จ่ายโครงการ  
ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะชีวิต และค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทยในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร เป็นต้น ควรด าเนินการเป็นโครงการเดียวกันเพ่ือไม่ให้มีความซ้ าซ้อนของโครงการ
ระหว่างส านักการศึกษากับโครงการส านักงานเขต  

  

15. หลักสูตรการดนตรีของกรุงเทพมหานครควรประสานกับหน่วยงานที่มีวิทยากรที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ เช่น กรมดุริยางค์ทหารบก เป็นต้น มาเป็นผู้สอนและถ่ายทอดความรู้ในทางดนตรี    
ซึ่งจะท าให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนค่าวิทยากรลงได้  

  

16. กรุงเทพมหานครควรตั้งคณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการปรับปรุงโรงเรียนให้ชัดเจน 
เพ่ือให้เป็นรูปแบบและมาตรฐานเดียวกันทั้งกรุงเทพมหานคร  
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17. โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย 4 ชั้น 1 หลัง โรงเรียนล าพะอง (ราษฎร์จ าเริญบ ารุง) ควรเสนอ
เรื่องขอจ าหน่ายอาคารเดิมก่อนเสนอของบประมาณ  

  

18. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนล าพะอง (ราษฎร์จ าเริญบ ารุง) ปีงบประมาณ 2560 ได้รับ
งบประมาณแล้วแต่ด าเนินการก่อสร้างไม่ได้ เนื่องจากสถานที่ก่อสร้างติดอาคารบ้านพักอาศัยของ
โรงเรียน หากก่อสร้างอาคารดังกล่าวจะช ารุดได้ จึงควรตรวจสอบว่าด าเนินการได้หรือไม่ก่อนเสนอ
ของบประมาณ  

  

19. โครงการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ด าเนินการทั้งส านักการศึกษาและส านักวัฒนธรรม กีฬา 
และการท่องเที่ยว จึงควรรวมเป็นโครงการเดียวกัน  

  

20. การจัดประกวดขับร้อง ดนตรีควรใช้สถานที่ สนามกีฬาบางกอกอารีน่า หนอกจอก เป็นสถานที่จัด
เพ่ือประชาสัมพันธ์ศักยภาพของกรุงเทพมหานคร 

  

21. รูปแบบอาคารเรียนของกรุงเทพมหานครค่อนข้างล้าสมัย กรุงเทพมหานครจึงควรปรับปรุงรูปแบบ
อาคารเรียนต่างๆ ให้ทันสมัยในทางสถาปัตยกรรมมากขึ้น  

  

22. อาคารเรียนที่มีความสูงมากๆ เช่น 5-6 ชั้น ควรจัดให้มีลิฟต์เพ่ือให้สามารถขึ้นลงอาคารได้สะดวก    
มากขึ้น 

  

23. ในอนาคตควรปรับปรุงโรงเรียนกรุงเทพมหานครให้มีศูนย์เด็กเล็ก เนื่องจากศูนย์เด็กเล็กของเอกชน   
มีสภาพไม่เหมาะสม และไม่ได้มาตรฐาน 

 
ส านักการโยธา 

 
1. การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 ของส านักการโยธา ควรค านึงถึงแผนปฏิบัติราชการ

กรุงเทพมหานคร ประจ าปี 2561 ที่ได้ก าหนดไว้ 
  

2. ควรเร่งรัดติดตามงานให้เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้ โครงการและค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามนโยบาย
ของผู้บริหาร หน่วยงานควรสะท้อนผลลัพธ์และปัญหาอุปสรรคของแต่ละโครงการให้ผู้บริหารทราบ 
เพ่ือจะได้พิจารณาว่า ควรจะด าเนินโครงการต่อไปหรือไม่  

  

3. การออกแบบสะพานหรือสิ่งก่อสร้างถาวร ควรออกแบบที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์       
อัตลักษณ์ของกรุงเทพมหานครอย่างเด่นชัด และมีความสวยงาม 

  

4. งานก่อสร้างที่มีการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน ควรก าหนดความรับผิดชอบให้ชัดเจน กรณีมีปัญหา
อุปสรรคในงานก่อสร้าง 

  

5. โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร ควรออกแบบโดยค านึงถึงการเป็นอาคารประหยัดพลังงานร่วมด้วย 
 

ส านักผังเมือง 
 

1. การจัดล าดับความส าคัญของโครงการต้องค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคัญ ต้องมีความ
เป็นไปได้ในการด าเนินโครงการ เกิดความคุ้มค่าอย่างแท้จริง 

  

2. การตั้งงบประมาณในปีต่อๆ ไป ให้ค านึงถึงโครงการที่บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
ประจ าปีเป็นหลัก เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล 
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ส านักการแพทย์  
 

1. การจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยสูง เช่น เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง 
หน่วยงานสมควรศึกษาเปรียบเทียบกับการให้เอกชนมาจัดบริการให้ เช่น โดยเช่าซื้อบริการ        
นอกโรงพยาบาล ให้เอกชนลงทุนแล้วยกให้หน่วยงาน โดยวิธี build operate transfer เพ่ือให้การใช้
จ่ายงบประมาณเกิดความคุ้มค่ามากที่สุด  

  

2. เพ่ือให้หน่วยงานมีครุภัณฑ์ที่มีลักษณะสอดคล้องเหมาะสมกับลักษณะงานอย่างเพียงพอกับปริมาณงาน 
สมควรก าหนดกรอบครุภัณฑ์ เพ่ือวางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และสามารถรองรับงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ กรณีจัดซื้อทดแทนของเดิมควรพิจารณาคุณลักษณะที่อาจมีการพัฒนาเทคโนโลยีดีกว่า
แบบเดิมได้  

  

3. กรุงเทพมหานครควรจัดหาสถานที่ในการก่อสร้างอาคารหอพักแพทย์และพยาบาลภายนอก
โรงพยาบาล เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของแพทย์และพยาบาลโดยจัด Shuttle Bus ให้บริการรับ-ส่ง     
เพ่ือเป็นการใช้พื้นที่ของโรงพยาบาลส าหรับให้บริการประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

  

4. การก่อสร้างโรงพยาบาลลาดกระบัง ควรหาพ้ืนที่ที่สามารถขยายได้เพ่ือรองรับการขยายโรงพยาบาล
ในอนาคต  

  

5. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ควรเจรจากับเจ้าของที่ดินด้านที่ติดกับแม่น้ าเจ้าพระยา เพ่ือขอซื้อ
ที่ดินเพ่ือขยายพ้ืนที่โรงพยาบาลและเพ่ิมช่องทางในการสัญจรทางน้ าและรับผู้ป่วยทางน้ า  

 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

 
1. งานวิจัย ควรเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม มีกระบวนการต่อยอดเป็นนวัตกรรมที่สามารถ

น าไปใช้ในวงกว้าง และสามารถน าไปใช้อ้างอิงในการศึกษาและพัฒนาต่อยอดต่อๆ ไปได้ 
  

2. กรุงเทพมหานครควรเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจที่รับผิดชอบโดยใช้วิธีการ
จ้างบุคลากรเพ่ิมเหมือนเช่นกับที่กระทรวงสาธารณสุขด าเนินการอยู่  

  

3. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของกรุงเทพมหานคร ควรผลิตบุคลากร
ทางการแพทย์ให้แก่กรุงเทพมหานครเป็นหลักเพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์  

 
ส านักอนามัย 

 
1. กรุงเทพมหานครควรสนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์สุขภาพชุมชนในชุมชนทุกรูปแบบ เพ่ือจัดให้มี    

การดูแลประชาชนด้านคุณภาพชีวิตได้อย่างทั่วถึง โดยให้มีจิตอาสารูปแบบอ่ืนเพ่ิมขึ้นจากอาสาสมัคร
สาธารณสุขที่มีอยู่  

  

2. การป้องกันโรคไข้เลือดออก ควรมีการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและหาวิธีการอ่ืนในการควบคุมการเกิดลูกน้ ายุงลาย เช่น การท าลายแหล่งเพาะพันธุ์       
แทนการจัดซื้อสารเคมีก าจัดลูกน้ ายุงลาย (ทรายอะเบท) แจกจ่ายให้แก่ประชาชน 
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3. การพัฒนาระบบการบริหารงานของส านักอนามัยและศูนย์บริการสาธารณสุขควรมีการกระจาย
อ านาจการจัดซื้อจัดจ้างให้ศูนย์บริการสาธารณสุขมากขึ้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

  

4. ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขาของกรุงเทพมหานคร มีทั้งหมด 70 แห่ง ได้รับการโอนย้ายมาจาก     
กระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่รวมจังหวัดพระนครกับจังหวัดธนบุรีตั้งเป็นกรุงเทพมหานคร โครงสร้าง
อาคารเป็นชั้นเดียว มีห้องท างานเพียง 3-4 ห้อง ใช้งานมาไม่ต่ ากว่า 40-50 ปี ซึ่งกระทรวง
สาธารณสุขได้เลิกใช้มาเกินกว่า 30 ปีแล้ว สมควรจะให้มีการสร้างใหม่ทดแทนให้เหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่  

  

5. อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง เนื่องจากมีการต่อเติมอาคาร จึงท าให้อาคารทรุดเอียง 
อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตราย สมควรให้มีการก่อสร้างอาคารศูนย์ฯ ใหม่ เพ่ือความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่
และประชาชนที่มารับบริการ 

  

6. กรุงเทพมหานครควรเร่งด าเนินการจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร เพ่ือรองรับ  
การสนับสนุนงบประมาณจากส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่สนับสนุนงบประมาณให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

  

7. ศูนย์บริการสาธารณสุขควรปรับปรุงอาคารสถานที่ให้เหมาะสมแก่การใช้งานและควรมีแพทย์ประจ า
ทุกศูนย์  

  

8. กรุงเทพมหานครควรให้ความส าคัญกับผู้สูงอายุโดยการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ให้มากขึ้น  
 

ส านักสิ่งแวดล้อม 
 

1. กรุงเทพมหานครควรพิจารณาสัดส่วนงบประมาณให้สอดคล้องกับภารกิจ โดยลดงบประมาณด้าน  
การรักษาความสะอาดและควรเพ่ิมงบประมาณด้านพ้ืนที่สีเขียวหรือคุณภาพอากาศและเสียงให้มากขึ้น 
เนื่องจากมีผลกระทบกับคุณภาพชีวิตของประชาชนเช่นกัน  

  

2. ควรออกแบบห้องสุขามาตรฐานในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานครให้เหมาะสมกับการใช้งาน   
โดยให้มีจ านวนห้องสุขาหญิงมากกว่าห้องสุขาชาย และเน้นเรื่องการท าความสะอาด การบ ารุงรักษา
ให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของประชาชน  

  

3. กรุงเทพมหานครควรเร่งใช้ประโยชน์สถานีขนถ่ายมูลฝอย (ย่อย) รัชวิภาให้เร็วที่สุด เพราะจะช่วยลด
จ านวนการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยจากเดิมได้ 40 คัน 

  

4. โครงการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ควรมีการน าความรู้หรือสิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้อย่าง
เป็นรูปธรรม 

  

5. การก าหนดอัตราค่าจ้างโครงการต่างๆ ควรมีการเทียบราคากับหน่วยงานอ่ืนที่มีการจ้างเอกชน
ด าเนินการในลักษณะเดียวกัน และควรเปิดให้มีการแข่งขันด้านราคาอย่างยุติธรรมและโปร่งใส 

  

6. ขอให้ส านักสิ่งแวดล้อมเข้มงวดการจัดระเบียบพ้ืนที่ภายในสวนสันติชัยปราการ ไม่ให้บุคคลภายนอก
ตั้งร้านค้าจ าหน่ายอาหารหรือสินค้าภายในสวนฯ ท าให้เกิดความสกปรกและไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย 
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7. ส านักสิ่งแวดล้อมควรจัดท ากรอบจ านวนครุภัณฑ์ เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและก าหนดแผน     
การจัดซื้อทดแทนได้เหมาะสม ครุภัณฑ์ที่สามารถยืมใช้ระหว่างหน่วยงานได้ ควรบูรณาการร่วมกัน
เพ่ือใช้งานครุภัณฑ์ให้คุ้มค่า ส าหรับเครื่องยนต์ เครื่องจักร และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ขอให้เลือกชนิด
ประหยัดพลังงานหรือมีเทคโนโลยีช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

  

8. โครงการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดอากาศควรก าหนดเป้าหมายโครงการให้ชัดเจนว่าจะน าผลที่ได้ไป
ด าเนินการให้เกิดประโยชน์กับประชาชนและกรุงเทพมหานครอย่างไร  

  

9. การจ้างที่ปรึกษาออกแบบโครงงานและระบบที่เหมาะสม การจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างโรงงานและ
ติดตั้งเครื่องจักร และการจ้างเหมาเอกชนเดินระบบควรแยกรายละเอียดโครงการและงบประมาณ
ออกจากกัน เพื่อไม่ให้ผูกพันงบประมาณจ านวนมากเกินไป 

  

10. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมกิจการรับท าการเก็บขนหรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ พ.ศ. 2541 ใช้บังคับมา   
นานแล้ว แต่ยังไม่มีระเบียบเพ่ือรองรับการปฏิบัติตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครดังกล่าว 
กรุงเทพมหานครจึงควรเร่งออกระเบียบเพื่อก าหนดรายละเอียดในการปฏิบัติตามข้อบัญญัติดังกล่าว 

  

11. โครงการจ้างเอกชนก าจัดมูลฝอยมีวงเงินงบประมาณสูงและผูกพันงบประมาณหลายปี ซึ่งอาจมี 
เทคโนโลยีต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จึงควรศึกษาแผนแม่บท แผนปฏิบัติราชการการให้
สอดคล้องกันแล้วเสนอเป็นโครงการมาในชั้นเสนอร่างข้อบัญญัติ ไม่ควรเสนอมาในชั้นขอการ      
แปรญัตติ เนื่องจากระยะเวลาพิจารณาค่อนข้างจ ากัดกรรมการไม่สามารถพิจารณาได้อย่างรอบคอบ 

  

12. โครงการจ้างเหมาเอกชนก าจัดมูลฝอย ซึ่งผูกพันงบประมาณเป็นเวลานานผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
ควรน ากลับไปทบทวน แล้วค่อยเสนอมาใหม่ตามขั้นตอนของการเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

  

13. การจ้างที่ปรึกษาควรมีการศึกษาควบคู่กันไปเพื่อจะได้สามารถเปรียบเทียบกันได้  
 
โครงการจัดหาถังรองรับมูลฝอย 

1. กรุงเทพมหานครควรจัดระบบการจัดการมูลฝอย ควรรณรงค์ปรับพฤติกรรมประชาชนเรื่องการ     
คัดแยกขยะ เพ่ือไม่ให้เป็นภาระในการจัดเก็บของกรุงเทพมหานคร ควรส ารวจจุดตั้งวางถังขยะเฉพาะ
ในชุมชน และจัดซื้อเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น ควรให้ประชาชนรับผิดชอบถังขยะตนเองจะได้ทราบปริมาณ 
มูลฝอยแต่ละหลังคาเรือน 

  

2. ส านักสิ่งแวดล้อมควรส ารวจจ านวนถังรองรับมูลฝอยที่มีอยู่ทั้งหมดว่ามีสภาพใช้งานได้กี่ใบ ช ารุดกี่ใบ 
สูญหายกี่ใบ การจัดซื้อควรทดแทนของเดิมเท่าที่จ าเป็น 

  

3. ถังขยะขนาดใหญ่อาจไม่จ าเป็นต้องจัดซื้อจ านวนมาก เพราะกฎหมายก าหนดให้สถานประกอบการ 
ร้านค้า ตลาด ต้องจัดหาภาชนะและสถานที่รวบรวมขยะให้ท้องถิ่นจัดเก็บได้สะดวก เป็นหน้าที่ของ
สถานประกอบการต้องจัดหาเอง 

  

4. ควรก าหนดรูปแบบของถังรองรับมูลฝอยให้เหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับการรณรงค์การลดหรือแยก
มูลฝอย 

  

5. การก าหนดจุดตั้งถังรองรับมูลฝอย ควรตั้งในจุดที่เหมาะสมและจ าเป็น  
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โครงการแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมของกรุงเทพมหานครที่เกิดจากมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
1. ควรยกเลิกการจัดซื้อวัสดุก าจัดกลิ่นชนิดเม็ดเพราะมีราคาสูง ควรประเมินผลการจัดซื้อวัสดุก าจัดกลิ่น

ในการแก้ไขปัญหาว่ามีประสิทธิภาพและคุ้มค่ากับงบประมาณเพียงใด 
  

2. ในฐานะที่ส านักสิ่งแวดล้อมและส านักงานเขตเป็นหน่วยงานหลักในการรณรงค์แปรรูปขยะเศษอาหาร
เป็นน้ าหมักชีวภาพ จึงควรเปลี่ยนแนวทางแก้ไขปัญหา โดยเน้นการผลิตน้ าหมักชีวภาพให้เพียงพอ  
ใช้ในกิจกรรมต่างๆ แทนการจัดซื้อวัสดุก าจัดกลิ่น ทั้งนี้ อาจเพ่ิมกระบวนการการมีส่วนร่วมจาก
ประชาชนให้มากขึ้น 

  

3. กรุงเทพมหานครควรแก้ไขปัญหาไขมันในท่อระบายน้ าที่ต้นเหตุของปัญหา จะมีประสิทธิภาพมากกว่า
การใช้วัสดุก าจัดกลิ่นซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ 

 
โครงการต่อเนื่องต่างๆ  
โครงการเช่ารถทุกประเภท 

1. ไม่ควรก าหนดคุณสมบัติเรื่องวงเงินของผลงานที่ผ่านมาของผู้เสนอราคา เพราะการก าหนดคุณสมบัติ
ดังกล่าวอาจเป็นการกีดกันผู้ประสงค์จะเข้าร่วมแข่งขันราคารายการอ่ืน ไม่เกิดการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม 

  

2. การก าหนดระยะเวลาการเช่ารถไม่ควรเกิน 5 ปี เพราะรถจะเริ่มเสื่อมสภาพและสึกหรอ ท าให้
กรุงเทพมหานครเสียโอกาสในการใช้งานรถที่มีสมรรถนะหรือเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

  

3. ควรก าหนดค่ามาตรฐานไอเสียของรถตามมาตรฐานของเทคโนโลยีการใช้พลังงาน โดยควรมี
ประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่มีเชิงพาณิชย์ เพ่ือเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมและภาพลักษณ์ที่ดีของ
กรุงเทพมหานคร 

  

4. ควรตรวจสอบควบคุมคู่สัญญาให้ด าเนินการตามรายละเอียดในสัญญาโดยเคร่งครัด เช่น ให้ผู้ให้เช่า
ต้องจัดสถานที่ส าหรับจอดรถเช่า ไม่ควรน ามาจอดที่ศูนย์ก าจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร และต้อง
จัดรถเก็บขนมูลฝอยที่มีสภาพดี และต้องท าความสะอาดรถทุกวัน เป็นต้น  

  

5. ควรตั้งคณะกรรมการจากส่วนกลางท าหน้าที่ตรวจสอบสภาพและความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
ของรถเช่า อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

  

6. ไม่ควรก าหนดให้มีการจ่ายเงินค่าเช่าล่วงหน้าให้แก่คู่สัญญา  
  

7. รถเก็บขนมูลฝอย ควรใช้วิธีจัดซื้อทดแทนการเช่าตามความจ าเป็น 
  

8. ไม่ควรก าหนดคุณสมบัติ วงเงินและประสบการณ์ของผู้ให้เช่าแต่ควรก าหนด TOR เปิดกว้างเพ่ือให้มี
การแข่งขันราคาหลายราย  

  

9. ค่าเช่ารถกวาดดูดฝุ่น ราคาค่าเช่าสูงเกินไป และใช้งานไม่คุ้มกับราคาค่าเช่า บางเขตไม่มีความ
จ าเป็นต้องใช้ และไม่สามารถควบคุมการปฏิบัติงานได้ จึงควรจ้างเหมาเอกชนด าเนินการดูแลรักษา
ความสะอาดทดแทนในถนนที่มีความจ าเป็นและเหมาะสมโดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็น
ระยะการจ้าง 
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โครงการเช่ารถกวาดดูดฝุ่นฯ  
1. โครงการดังกล่าวควรประเมินความคุ้มค่าและความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในแต่ละพ้ืนที่     

เพราะกรุงเทพมหานครต้องเสียค่าเช่าในราคาสูง บางครั้งการปฏิบัติงานในพ้ืนที่จะส่งผลกระทบ   
ด้านการจราจร 

  

2. 
 

ไม่จ าเป็นต้องจัดหาให้ครบทุกส านักงานเขต ควรพิจารณาตามความจ าเป็นเฉพาะในบางพ้ืนที่เท่านั้น 
อาจให้บูรณาการใช้ร่วมกับเขตใกล้เคียงได้ 

  

3. กรุงเทพมหานครควรเปลี่ยนไปใช้วิธีการจ้างเหมาเอกชนท าความสะอาดถนนแทนการเช่ารถกวาด   
ดูดฝุ่น โดยก าหนดพื้นท่ีในการท าความสะอาดให้ผู้รับจ้างปฏิบัติงาน 

 
โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยทุกประเภท 

1. ส านักสิ่งแวดล้อมควรรวบรวมข้อมูลจ านวนรถเก็บขนมูลฝอยที่มีอยู่ทั้งหมด เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์
จ านวนรถเก็บขนมูลฝอยที่จ าเป็นต้องใช้ในปัจจุบันและอนาคต 

  

2. กรุงเทพมหานครควรริเริ่มใช้เทคโนโลยีที่รักษาสิ่งแวดล้อม หรือเครื่องยนต์ที่มีการพัฒนาตาม
เทคโนโลยีใหม่ๆ เพราะรถเก็บขนมูลฝอยที่มีสภาพเก่า จะก่อมลพิษทางเสียง ควัน และกลิ่น  

 
โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอยและน าไปท าลายด้วยวิธีต่างๆ  

1. กรุงเทพมหานครอาจต้องเปลี่ยนแปลงแนวคิดและวิธีการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
เนื่องจากเทคโนโลยีการก าจัดมูลฝอยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง กฎหมายและระเบียบต่างๆ มีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจากเดิม อาจพิจารณาแนวทางอ่ืน นอกจากการจ้างเหมาเอกชนด าเนินการ  
เช่น การให้สัมปทานความร่วมมือภาครัฐและเอกชน (PPP) เป็นต้น  

  

2. ควรศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการแบ่งพ้ืนที่ด าเนินการเก็บขนมูลฝอยเป็นกลุ่มเขต 
หรือแบ่งพ้ืนที่ตามความเหมาะสม วงเงินงบประมาณจะได้ไม่สูงมาก  ผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดเล็กสามารถร่วมแข่งขันราคาได้ หน่วยงานจะมีทางเลือกมากขึ้น อาจมอบอ านาจให้ส านักงานเขต
ในการบริหารงาน เพราะปัจจุบันบริษัทคู่สัญญาโครงการขนาดใหญ่ของกรุงเทพมหานครจ ากัดเพียง
ไม่ก่ีราย หากบริษัทดังกล่าวมีปัญหาทางการเงินหรือมีเหตุที่ไม่สามารถด าเนินการได้ จะส่งผลกระทบ
กับภารกิจส าคัญของกรุงเทพมหานคร 

  

3. ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาการให้เอกชนประมูลเพ่ือรับสัมปทานการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ 
จากมูลฝอย โดยเอกชนรับผิดชอบลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ท้ังหมด 

  

4. การด าเนินการโครงการเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยโครงการใหม่ ควรพิจารณาทบทวนรูปแบบและ
สัญญาเดิมที่มีอยู่ประกอบ เพ่ือก าหนดรายละเอียดโครงการใหม่ให้เหมาะสม สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อความคุ้มค่าสูงสุด 

 
โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินระบบบ าบัดน้ าเสียศูนย์ก าจัดมูลฝอยอ่อนนุช และศูนย์ก าจัดมูลฝอยสายไหม 

 ควรให้ผู้รับจ้างก่อสร้างโรงบ าบัดน้ าเสียถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยีการบ าบัด
น้ าเสียให้กับเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครด้วย และในช่วงระยะเวลารับประกันส านักสิ่งแวดล้อม
ควรเดินระบบเองเพ่ือประหยัดงบประมาณในการจ้างเหมาเอกชนเดินระบบ 
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โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานก าจัดไขมันและแปรรูปไขมันที่ศูนย์ก าจัดมูลฝอยอ่อนนุช             
และศูนย์ก าจัดมูลฝอยหนองแขม 

1. นอกจากก าหนดเป้าหมายเป็นปริมาณไขมันที่จัดเก็บได้แล้ว ควรก าหนดมาตรการในการตรวจสอบ  
ท่อระบายน้ าในพ้ืนที่ด้วย เนื่องจากผู้ประกอบการหรือร้านค้าต่างๆ ลักลอบทิ้งไขมันลงท่อระบายน้ า
สาธารณะ 

  

2. การบริหารจัดการระบบน้ าเสียศูนย์ก าจัดมูลฝอยอ่อนนุช ซึ่งส านักสิ่งแวดล้อมขอตั้งงบประมาณมานั้น
เป็นโครงการที่ซ้ าซ้อนกับภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักการระบายน้ า จึงควรแบ่งแยก
ภารกิจของส านักสิ่งแวดล้อมและส านักการระบายน้ าให้ชัดเจน  

 
โครงการเช่ารถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์ 

1. รถบรรทุกน้ าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เขตไม่ควรใช้วิธีการเช่า การจัดซื้อน่าจะคุ้มค่ากว่าเมื่อเทียบกับค่าเช่า 
เนื่องจากไม่จ าเป็นต้องปฏิบัติงานทุกวัน เช่น ในฤดูฝนซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 3-4 เดือน            
ไม่จ าเป็นต้องใช้รถน้ ารดน้ าต้นไม้ในท่ีโล่ง และไม่ได้เป็นรถที่ใช้งานหนักเหมือนรถเก็บขนมูลฝอย 

  

2. ภารกิจการรดน้ าต้นไม้หรือดูแลต้นไม้ อาจใช้วิธีจ้างเหมาเอกชนด าเนินการและเบิกจ่ายค่าจ้างเฉพาะ
วันที่ปฏิบัติงานจริง หรือก าหนดเนื้องานเป็นพ้ืนที่และผลงานในการบ ารุงรักษาดูแลต้นไม้ให้มีสภาพดี
อยู่เสมอ  

 
ส านักงานเลขานุการสภากรงุเทพมหานคร 

 
1. ควรปรับโครงสร้างส านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครให้เป็นระดับส านักและมีความอิสระใน

การบริหารงานเพ่ือสนับสนุนการท างานของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  

2. หน่วยงานควรพิจารณาการด าเนินการเช่าแทนการจัดหาเครื่องถ่ายเอกสาร เพ่ือช่วยลดค่าใช้จ่าย
สิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก เป็นต้น 

  

3. การเดินทางไปเยือนและขยายความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องควรพิจารณาตามความจ าเป็น เป็นไปตาม
ภารกิจของสภากรุงเทพมหานคร และสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี  

 
ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 

 
1. การศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ หลักสูตรนักบริหารของกรุงเทพมหานครทุกหลักสูตร ควรให้สถาบันฯ 

ก าหนดเรื่องที่จะดูงาน และแบ่งเป็นกลุ่มในการจัดท ารายงาน เช่น กลุ่มโซน และเมื่อจบหลักสูตรแล้ว
สามารถน าผลงานของกลุ่มมาปรับใช้ในพ้ืนที่ให้เห็นผลเป็นรูปธรรม 

  

2. การจัดท าเอกสารเผยแพร่ เช่น วารสาร จุลสาร หนังสือ รายงานประจ าปี ควรให้กองประชาสัมพันธ์
เป็นผู้ด าเนินการในภาพรวม ไม่ควรต้องจัดท าเป็นของแต่ละส านัก ท าให้ต้องใช้งบประมาณ        
เป็นจ านวนมาก 

  

3. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสแกนเนอร์จ านวน 70 ชุด เพ่ือให้ผู้มาติดต่อราชการได้
สืบค้นข้อมูล ควรจัดซื้อให้เฉพาะส านักงานเขตซึ่งเป็นส่วนราชการที่มีประชาชนมาติดต่อราชการ  
เป็นประจ า  
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ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
 

1. งบประมาณของกองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม โครงการศึกษาวิจัยจัดท าแผน          
การขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จ านวน 1,025,500 บาท 
เป้าหมายในการด าเนินการของโครงการดังกล่าวไม่ตรงกับภารกิจของกรุงเทพมหานครโดยตรง 

  

2. ระบบการประเมินความพึงพอใจที่ประชาชนผู้ประเมินให้คะแนนต่อหน้าเจ้าหน้าที่ จะไม่ได้รับผลการ
ประเมินที่เป็นจริง จึงควรใช้ระบบอ่ืน  

  

3. ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล และส านักงบประมาณกรุงเทพมหานครควรประสานงานใน       
การพิจารณาค าของบประมาณให้อยู่ในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 

  

4. ตัวชี้วัดของแต่ละหน่วยงานมีมากเกินไป เป็นภาระในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จึงต้องมีการ
ประเมินเป้าหมายและความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาในระดับองค์กรว่า คืออะไร แล้วเอาประเด็นนั้น  
มาก าหนดว่าแต่ละหน่วยงานต้องด าเนินการอย่างไร ก าหนดเป็นตัวชี้วัดของหน่วยงาน เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์กร 

 
ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 

 
 ควรมีคณะกรรมการกลั่นกรองเพ่ือตรวจสอบรายละเอียดโครงการรายละเอียดเนื้องาน จ านวน

งบประมาณให้ถูกต้องก่อนเสนอของบประมาณตามร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายฯ  

 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 

 
 ส านักงาน ก.ก. ควรก าหนดต าแหน่งตลอดจนค่าตอบแทนต่างๆ ของข้าราชการกรุงเทพมหานครให้มี

โอกาสเจริญก้าวหน้ามากขึ้นโดยไม่จ าเป็นต้องอิงกับข้าราชการพลเรือน  
 

ส านักการคลัง 
 

 การจ้างที่ปรึกษาโครงการเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร    
การจ่ายค่าตอบแทนที่ปรึกษาต้องเป็นไปตามมติ ครม. 

 
การพาณิชย์กรุงเทพมหานคร 

 
1. งบประมาณในการจ้างเหมารักษาความปลอดภัย และจ้างเหมารักษาความสะอาดของส านักงาน

พัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร ใช้งบประมาณสูงมากประมาณ 30% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
ส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยฯ ควรพิจารณาปรับเปลี่ยนวิธีการรักษาความปลอดภัย เช่น การติดกล้อง
วงจรปิด และลดจ านวนพนักงานรักษาความปลอดภัย และการรักษาความสะอาดให้ไปหาวิธีปรับลด  
ที่เหมาะสม 
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2. การดูแลอาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างประจ าของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีจ านวนทั้งสิ้น 22 แห่ง 
กระจายอยู่ในพ้ืนที่ 17 เขต ขณะนี้อยู่ในความรับผิดชอบของกองการเจ้าหน้าที่ ควรพิจารณาโอนให้
ส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยฯ เป็นผู้ดูแล เนื่องจากเป็นภารกิจโดยตรง 

  

3. ส านักพัฒนาที่อยู่อาศัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการและเพ่ือแสวงหาก าไร          
ซึ่งวัตถุประสงค์ดังกล่าวมีความขัดแย้งกันอยู่ในตัวท าให้ยากต่อการบริหารจัดการ จึงควรปรับปรุง
โครงสร้างของส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยใหม่ เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ  

  

4. การปรับปรุงตลาดธนบุรี (สนามหลวง 2) ตามที่ส านักงานตลาดฯ แจ้งว่าในปีต่อไปจะของบประมาณ
ด าเนินการปูกระเบื้องศูนย์อาหาร 1-2 เนื่องจากได้รับงบประมาณตามร่างข้อบัญญัติฯ ปี พ.ศ. 2561 
เพ่ือทาสีศูนย์อาหารอยู่แล้ว ควรพิจารณาปรับปรุงไปในคราวเดียวกัน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ค้า 

 
ส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 
1. ควรมีการก าหนดกรอบอัตราก าลัง ครุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และ

ปริมาณงาน เพื่อเป็นการวางแผนการจัดหาครุภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
  

2. หน่วยงานควรตรวจสอบว่าภารกิจส่วนใหญ่ปฏิบัติงานด้านใดบ้าง เช่น ด้านอัคคีภัย ช่วยเหลือผู้ปะสบภัย
จากอาคารถล่ม แผ่นดินไหว การช่วยเหลือจับสัตว์มีพิษ เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับภารกิจ 
ความถี่ในการใช้งาน เพ่ือเลือกวิธีการจัดซื้อแบบครบชุด หรือแยกซื้อเฉพาะชิ้นส่วนมาประกอบใช้กับ
ครุภัณฑ์ที่มีอยู่ หรืออาจเลือกวิธีการเช่าหากความถี่การใช้งานน้อย รวมทั้งควรประเมินความคุ้มค่า
ของงบประมาณ และที่ส าคัญต้องตระหนักถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ ให้มีความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติหน้าที่น้อยที่สุด  

  

3. ควรจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงาน   
ที่ต้องปฏิบัติภารกิจร่วมกัน หรือมีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานคล้ายคลึงกันใน
ลักษณะของการบูรณาการ เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณและใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า 

  

4. ส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยควรจัดอบรมฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับ
หน่วยงานอื่นๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  

 
ส านักเทศกิจ  

 
1. ควรมีการวางแผนพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพ่ือให้มีความรู้ด้านกฎหมายต่างๆ    

ที่เป็นอ านาจหน้าที่ทางปกครองของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งการพัฒนาบุคลิกภาพ ความรู้ เกี่ยวกับ
ภาษาอังกฤษ และเส้นทางในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่เทศกิจของ
กรุงเทพมหานครให้เป็นมืออาชีพ เพ่ือให้บริการต่อประชาชน และนักท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิ ภาพ 
และเป็นที่ประทับใจ 

  

2. โครงการต่างๆ ควรมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ภายหลังว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ก าหนด 
และมีความคุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้ไปหรือไม่ เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการให้บริการ 
ตลอดจนควรทบทวนกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ว่าสมควรที่จะด าเนินการในปีงบประมาณต่อไป   
อีกหรือไม่  
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3. เนื่องจากงานเทศกิจมีลักษณะงานที่ต้องเสี่ยงภัยจึงควรมีการจ่ายค่าเสี่ยงภัยลักษณะเดียวกับ         
ค่าเสี่ยงภัยข้าราชการต ารวจ  

  

4. ส านักเทศกิจควรมีการเตรียมความพร้อมในการรองรับการถ่ายโอนภารกิจ เช่น อ านาจในการ
เปรียบเทียบปรับตามกฎหมายของกรุงเทพมหานคร การด าเนินการด้านการจราจร เป็นต้น ตามกฎหมาย
ว่าด้วยแผนและข้ันตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ  

 
ส านักพัฒนาสังคม 

 
1. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนและโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ไม่ได้ตั้งบนที่ดินของ

กรุงเทพมหานครแต่เป็นที่ดินของวัดหรือหน่วยงานราชการอ่ืน บางแห่งท าเลที่ตั้งจะถูกบังคับให้ตั้งอยู่
ในที่ที่มีสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมะกอกตั้งอยู่ติดกับคอกวัว และเมื่อ
กรุงเทพมหานครสร้างสิ่งก่อสร้างถาวรและใช้งานได้ระยะเวลาหนึ่งจะเกิดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน     
เช่น เจ้าของกรรมสิทธิ์เรียกเก็บค่าเช่าที่ดิน เจ้าของกรรมสิทธิ์เปลี่ยนใจไม่ให้ปรับปรุงอาคารสถานที่     
เป็นต้น กรุงเทพมหานครควรหาที่ดินเป็นของตนเองเพ่ือตั้งศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนและโรงเรียน
ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 

  

2. กรุงเทพมหานครใช้งบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการบ้านอ่ิมใจและบริหารจัดการบริเวณ
แม้นศรี ประมาณ 40 ล้านบาทเศษ ซึ่งเป็นค่าเช่าที่ดิน 25 ล้านบาทเศษ ระยะเวลาการเช่า 30 ปี 
ขณะนี้ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปใช้ประโยชน์นอกจากส านักพัฒนาสังคมที่ใช้อาคารบางส่วนเป็นที่ พัก
คนเร่ร่อน ยังมีอาคารอ่ืนไม่ได้ใช้ประโยชน์อีก กรุงเทพมหานครควรให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร
ที่มีปัญหาเรื่องสถานที่ตั้ง เช่น โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครที่ต้องเช่าสถานที่หรือตั้งในพ้ืนที่ของ
วัดหรือหน่วยงานราชการอ่ืนได้เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีบริเวณแม้นศรี  

  

3. บ้านผู้สูงอายุบางแค 2 ส่วนใหญ่ใช้งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาลในการบริหารจัดการยกเว้น   
ค่าครุภัณฑ์ต่างๆ จะไม่ได้รับงบประมาณ ซึ่งขณะนี้บ้านผู้สูงอายุบางแค 2 มีภาระต้องดูแลผู้สูงอายุ  
ที่ป่วยจ านวนมาก แต่มียานพาหนะไม่เพียงพอและมีอายุการใช้งานมานานมาก เมื่อจ าเป็นต้องใช้
ยานพาหนะรับ-ส่งผู้สูงอายุไปรักษาโรคตามโรงพยาบาลต่างๆ จะมีปัญหารถเสียและไม่เพียงพอใช้งาน 
กรุงเทพมหานครควรสนับสนุนยานพาหนะให้มีคุณภาพและเพียงพอส าหรับใช้งาน  

 
ส านักการจราจรและขนส่ง 

 
1. การจัดหาเรือท่องเที่ยว ควรพิจารณาเป็นพลังงานทางเลือกที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น 

เรือพลังงานไฟฟ้าที่ปราศจากควันและเสียง เครื่องยนต์ดังรบกวน ดังนั้น ส านักการจราจรและขนส่ง
ควรศึกษาเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสียระหว่างเรือพลังงานไฟฟ้ากับเรือเครื่องยนต์ดีเซล 

  

2. การก่อสร้างท่าเทียบเรือ เพ่ือให้ประชาชนใช้ท่าเรือ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของ กทม. จึงต้อง
ระมัดระวังเรื่องความปลอดภัย ดังนั้น ถ้าสร้างเสร็จแล้วควรก าหนดมาตรการดูแลเรื่องความปลอดภัยด้วย  

  

3. โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายสีลม (ตากสิน-เพชรเกษม) เป็นการ
บริหารจัดการงานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานงานระบบการเดินรถ และระบบตั๋ว จึงขอให้ กทม . 
ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เก่ียวข้อง 
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4. โครงการบริหารจัดการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ระยะเวลาด าเนินการ 31 ปี (2555- 
2585) เสนอของบประมาณ กทม. ปี 2561 เป็นเงิน 737,919,600 บาท และเป็นเงิน        
นอกงบประมาณ เป็นเงิน 1,765,000,000 บาท ในส่วนของเงินนอกงบประมาณได้ด าเนินการ 
ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ ฉบับที่ 4 ปี พ.ศ. 2555 ก าหนดให้รายรับ
จากระบบขนส่งมวลชนมิต้องน าส่งเข้าคลัง กทม. โดยให้รับรู้เป็นเงินนอกงบประมาณ ซึ่งข้อบัญญัติ
ดังกล่าว อาจขัดหรือแย้งกับ พรบ. เงินคงคลัง ปี 2491 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2534 
ที่เป็นกฎหมายการเงินตามมาตรฐานกลาง  

  

5. โครงการติดตั้งระบบเดินรถและบริหารจัดการเดินรถระบบขนส่งมวลชนสายสีเขียว ทั้งสายเหนือ 
(ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต) และสายใต้ (ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ) กทม. ได้ท าบันทึกข้อตกลง
มอบหมายกิจการในอ านาจหน้าที่ของ กทม. กับบริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด เมื่อวันที่ 28 
กรกฎาคม 2559 และบริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด ได้ไปว่าจ้างบริษัท BTSC เป็นผู้เดินรถ และเปิด
เดินรถเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 แล้ว แต่โครงการยังไม่เคยเสนอรายละเอียดการด าเนินการ และ
งบประมาณโครงการต่อสภากรุงเทพมหานครเลย ซึ่งเป็นการท างานไปก่อนการของบประมาณ 

  

6. เงินอุดหนุนให้กับกองบังคับการต ารวจจราจร เพ่ือสนับสนุนในการจัดเก็บค่าปรับจราจรให้ แก่
กรุงเทพมหานคร ควรเบิกจ่ายให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง  

  

7. ป้ายบอกเส้นทางควรติดตั้งในระยะที่ให้ผู้ขับขี่สามารถมองเห็นได้ก่อนล่วงหน้า 
  

8. สัญญาณไฟจราจรทางข้ามชนิดกดปุ่ม ควรมีการประชาสัมพันธ์วิธีการใช้ โดยเมื่อกดปุ่มสัญญาณไฟแล้ว 
ต้องยืนให้เซ็นเซอร์จับ สัญญาณไฟจราจรจึงจะท างาน 

  

9. การติดตั้งป้ายแนะน าเส้นทางของกรมทางหลวงกับของ กทม. ในบางกรณี พบว่า มีตัวสะกดไม่ตรงกัน 
จึงขอให้ตรวจสอบด้วยความรอบคอบ 

  

10. นอกจากการติดตั้งป้ายจราจรประเภทบังคับแล้ว เพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพ อาจใช้
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเสริมในการตรวจสอบ เช่น การติดกล้องท่ีใช้ในการตรวจจับภาพด้วย 

  

11. โครงการรถบริการส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น ควรก าหนดกรอบวัตถุประสงค์ในการใช้งาน
ให้เหมาะสมและให้บริการประชาชนอย่างเป็นธรรมและเสมอภาคกัน  

  

12. การจ้างที่ปรึกษาประจ า ควรมีการประเมินผลการศึกษา และน าผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนางานของส านักการจราจรและขนส่งให้คุ้มค่ากับงบประมาณของ กทม. เนื่องจากใช้งบประมาณ
ในการจ้างสูง  

  

13. การติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ในกรุงเทพมหานครควรก าหนดกรอบให้เหมาะสมและคุ้มค่ากับการใช้
งบประมาณ โดยการส ารวจจุดติดตั้งล่วงหน้าก่อนว่าเป็นจุดที่มีความเสี่ยงหรือมีความจ าเป็นจริงๆ  

  

14. การติดตั้งระบบศูนย์บริหารจัดการกล้องวงจรปิด CCTV จ านวน 12 ศูนย์ ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้ทราบพ้ืนที่เขตที่ให้บริการ ขั้นตอนในการขอรับข้อมูลภาพ และควรน าข้อมูลภาพไปใช้
ประโยชน์กับงานอ่ืนๆ เพื่อให้การใช้งบประมาณเกิดความคุ้มค่า  

  

15. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการทางเดินยกระดับ (Sky Walk) จากสถานีอุดมสุข-สถานีบางนา           
มีค่าใช้จ่ายงานประกันภัยทรัพย์สินรวมอยู่ด้วย ซึ่งกรณีทรัพย์สินของทางราชการมีความช ารุด 
เสียหาย จะถือเป็นการกระท าละเมิด หากส านักการจราจรและขนส่งต้องการให้มีการประกันภัย   
ควรไปก าหนดขอบเขตและรายละเอียด (TOR) เพ่ือให้ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ท าประกันทรัพย์สินดังกล่าว  
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16. ปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครส่วนหนึ่งเกิดจากการเวนคืนที่ดิน กรุงเทพมหานครควร
บริหารจัดการการเวนคืนที่ดินเพ่ือก่อสร้างถนนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

  

17. การก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองต่างๆ ควรติดตั้งหรือท าตราสัญลักษณ์ของกรุงเทพมหานครติดไว้
บริเวณราวสะพานด้วย  

  

18. ในการจัดซื้อรถเทลเลอร์ส าหรับบรรทุกรถขุดหรือรถแทรกเตอร์ ควรค านึงถึงความคุ้มค่าในการใช้งาน
โดยสามารถน ารถเทลเลอร์ดังกล่าวมาหมุนเวียนใช้งานได้ ไม่จ าเป็นต้องจัดซื้อเท่ากับจ านวนรถตัก
หรือรถขุด หรือรถตักหน้าขุดหลัง  

 
ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 

 
1. วัสดุในกิจกรรมต่างๆ หน่วยงานควรจัดระบบโดยการจัดสรรเป็นรายปีเพ่ือให้สามารถใช้หมุนเวียนได้  

และวัสดุการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้จัดระบบวัสดุที่ใช้แล้วน ามาใช้ได้อีกเพ่ือเป็นประโยชน์คุ้มค่าเพ่ิมข้ึน 
  

2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่างๆ กรุงเทพมหานครควรเตรียมส่งมอบพ้ืนที่ให้ผู้รับจ้างด าเนินการ     
ได้ตามสัญญา เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าของโครงการ 

  

3. การด าเนินการต่างๆ หน่วยงานของกรุงเทพมหานครควรมีการบูรณาการร่วมกัน  เพ่ือไม่ให้เกิดความ
เสียหายต่อกรุงเทพมหานคร เช่น โครงการก่อสร้างอาคารเสริมศูนย์เยาวชนลาดกระบัง 

  

4. รายการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม ผู้ควบคุมงานควรด าเนินการด้วยความรอบคอบและเคร่งครัด
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์ต่อกรุงเทพมหานครมากที่สุด 

  

5. การจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ของศูนย์เยาวชนต่างๆ ไม่ควรก าหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์สูงเกินไป    
เพ่ือเป็นการใช้จ่ายงบประมาณให้สมประโยชน์มากที่สุด เช่น ลู่วิ่งไฟฟ้า จักรยานนั่งปั่น ชุดเครื่องเสียง
พร้อมอุปกรณ์  เป็นต้น 

  

6. เครื่องดนตรีที่มีอายุการใช้งานเป็นระยะเวลานาน ควรซ่อมแซมมากกว่าจ าหน่าย เพราะไม่เหมือน
ครุภัณฑ์ทั่วไป โดยเฉพาะเครื่องดนตรีไทยยิ่งมีอายุการใช้งานนานยิ่งมีคุณค่า ควรแก่การเก็บรักษาไว้ 
เป็นพิพิธภัณฑ์หรือบริจาคไม่ควรจ าหน่าย ในการจัดซื้อใหม่ไม่ควรจัดซื้อเป็นชุด ควรจัดซื้อแยกเป็น
ประเภทหรือรายการ เพราะผู้ผลิตมีประสบการณ์และความช านาญในการผลิตเครื่องดนตรีที่มี
คุณภาพแต่ละชนิดแตกต่างกัน  

  

7. การปรับปรุงอาคาร รื้อถอนอาคาร ควรมีระบบกันซึมและด าเนินการก าจัดปลวกไปในคราวเดียวกัน 
  

8. การก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคารควรจัดท าข้อมูลการปรับปรุงครั้งล่าสุดพร้อมงบประมาณในการ
ปรับปรุง เพื่อความสะดวกในการด าเนินการในคราวต่อไป 

  

9. การด าเนินกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ควรมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้หรือไม่อย่างไร รวมทั้งประโยชน์ที่ได้รับทั้งในส่วนกรุงเทพมหานครและประชาชน ควรมีการติดตาม
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือรวบรวมผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนางานที่จะท าต่อไปให้เกิด
ประโยชน์อย่างแท้จริงและยั่งยืน  
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10. การจัดงานในวันส าคัญทางวัฒนธรรมและประเพณีต่างๆ ส านักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว  
ควรมีการประสานความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครและหน่วยงานอ่ืน 
เพ่ือให้การจัดกิจกรรมมีลักษณะรูปแบบและสามารถด าเนินการได้อย่างสอดคล้อง เหมาะสมไปใน
แนวทางเดียวกันได้ รวมทั้งเป็นการใช้งบประมาณอย่างประหยัดและคุ้มค่า 

  

11. ในกรณีกรุงเทพมหานครจ าเป็นจะต้องมอบให้เอกชนกระท ากิจการ ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
กรุงเทพมหานคร ควรปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง เช่น พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มาตรา 96 เป็นต้น  

  

12. การจัดท าหนังสือสรุปการจัดงาน การส่ง เสริมศิลปวัฒนธรรมเนื่องในงานวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา ประจ าปี 2561 ควรจัดท าหนังสือให้เนื้อหามีสาระและน าไปเป็นประโยชน์ได้ดี
ยิ่งขึ้น  

  

13. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรมในต่างประเทศมีหลายหน่วยงาน เช่น ส านักปลัด
กรุงเทพมหานคร และส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เป็นต้น จึงควรท าให้บูรณาการ
ร่วมกัน  

  

14. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศไม่ควรระบุชื่อประเทศในค าขอ
งบประมาณเพราะหน่วยงานจะได้บริหารงบประมาณได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสมสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน  

  

15. การประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวควรเพ่ิมช่องทางโซเชียลมีเดีย (Social media) ซึ่งเข้าถึง
กลุ่มนักท่องเที่ยวได้จ านวนมากยิ่งขึ้น  

  

16. กรุงเทพมหานครควรตั้งศูนย์ BFC และศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินต่างๆ ในพ้ืนที่หอศิลป์ เพ่ือจะได้
ช่วยเหลือประชาชนได้ เนื่องจากหอศิลป์ยังมีพ้ืนที่ว่างอยู่  

  

17. กรุงเทพมหานครจะต้องบริหารจัดการหอศิลป์ให้มีการเคลื่อนไหว มีกิจกรรม นิทรรศการ มีการแสดง
ต่างๆ อยู่เสมอ เพื่อจะได้เก็บค่าธรรมเนียมมาเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการต่างๆ ได้  

  

18. การปรับปรุงศูนย์เยาวชนต่างๆ ของกรุงเทพมหานครมีความล่าช้า กรุงเทพมหานครควรแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น 

  

19. ควรปรับปรุงศูนย์เยาวชนให้สอดคล้องเหมาะสมกับผู้สูงอายุโดยควรมีกิจกรรมต่างๆ ส าหรับผู้สูงอายุด้วย 
  

20. การให้เครือข่ายด้านการท่องเที่ยวไปศึกษาดูงานต่างจังหวัดจะต้องเป็นกรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็น 
เพราะอาจมีการตั้งข้อสงสัยของเครือข่ายอ่ืน เนื่องจากกรุงเทพมหานครยังมีเครือข่ายอื่นๆ อีกมาก 
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ส านักงานเขต 
 
ข้อสังเกตท่ัวไป 

1. สัดส่วนงบประมาณของส านักงานเขตต่างๆ รวม 50 เขต คิดเป็นจ านวนร้อยละ 23 ของงบประมาณ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นจ านวนงบประมาณที่น้อยมากเมื่อเทียบกับภารกิจที่ต้องบริการประชาชน
และในฐานะท่ีส านักงานเขตเป็นหน่วยงานใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด เป็นเหตุให้การบริการและแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนไม่สามารถท าได้อย่างทันท่วงที ไม่สอดคล้องกับการจะให้เขต
เป็นหน่วยบริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ (One  Stop Service) กรุงเทพมหานครควรกระจายภารกิจ 
บุคลากร และงบประมาณ เพ่ือให้เขตเป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  

2. งบประมาณของส านักงานเขตหากดูจากสัดส่วนที่ส านักงานเขตคิดพิจารณาเองมีจ านวนน้อยมาก   
เมื่อเทียบกับโครงการที่ส่วนกลาง (ส านักต่างๆ) ก าหนดให้เขตตั้งงบประมาณ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า 
หน่วยงานที่ใกล้ชิดกับปัญหาความต้องการของประชาชนมากที่สุดกับไม่มีโอกาสคิด เพ่ือหาทางแก้ไข
ปัญหาโดยการใช้จ่ายงบประมาณด้วยตนเอง ลักษณะการจัดท าโครงการต่างๆ ขอรับงบประมาณ
ยังคงเป็นการสั่งการโดยรวมศูนย์ที่ส่วนกลาง  ควรให้เขตจัดท าแผนพัฒนาของตนเองและจัด
งบประมาณ ให้แผนพัฒนาของเขต โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในขั้นตอนการจัดท าแผน การปฏิบัติ
ตามแผน การประเมินผล และปรับปรุงรูปแบบวิธีการงบประมาณให้มีงบประมาณตามแผนพัฒนาเขต
และให้เขตมีเงินส ารองจ่ายส าหรับใช้ในกรณีฉุกเฉินจ าเป็นได้เช่นเดียวกับส่วนกลาง  

  

3. การจัดท างบประมาณโครงการสัมมนาศึกษาดูงานของส านักงานเขต งบประมาณส านักงานเขตละ 
3,000,000 บาท มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
         3.1 การก าหนดวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย หลักสูตร สถานที่ศึกษาดูงาน ไม่สอดคล้อง
รองรับกัน ไม่สามารถแสดงให้เห็นว่าจะน าความรู้ที่ได้รับจากการไปสัมมนา ศึกษาดูงานมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการเพ่ิมประสิทธิภาพหรือพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีศักยภาพเพ่ิมขึ้นได้ ไม่คุ้ มค่ากับ
งบประมาณท่ีใช้ในการจัดสัมมนาศึกษาดูงาน  
         3.2 หลักสูตรและสถานที่ในการสัมมนาศึกษาดูงานไม่สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ของผู้ที่เข้า
ร่วมสัมมนาศึกษาดูงาน 
         3.3 บางส านักงานเขตจัดกลุ่มผู้เข้าร่วมสัมมนาศึกษาดูงาน ที่มีลักษณะแตกต่างกันมาก เช่น 
จดัครูและบุคลากรทางการศึกษาไปสัมมนาศึกษาดูงานร่วมกับงานการโยธาและงานการระบายน้ า ซึ่ง
ผู้เข้าร่วมสัมมนาศึกษาดูงานมีภารกิจหน้าที่ต่างกันมาก แต่กลับใช้หลักสูตรการสัมมนาศึกษาดูงาน
เดียวกัน ท าให้ได้รับประโยชน์จากการสัมมนาศึกษาดูงานไม่เต็มที่ 
         3.4 การสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากรนอกจากการจัดสรรงบประมาณให้ไปสัมมนา 
ศึกษาดูงานยังสามารถด าเนินการได้ในอีกหลายวิธี เช่น การให้สวัสดิการการแก้ไขหลักเกณฑ์        
ค่าล่วงเวลา การให้งบประมาณตัดชุดปฏิบัติราชการในราคาท่ีสามารถจัดจ้างได้ หรือการให้เงินรางวัล
ประจ าปี โดยการพิจารณาตามผลงานของแต่ละบุคคล 
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4. ส านักงานเขตเป็นหน่วยงานปฏิบัติเพื่อสนองนโยบายการให้บริการ พัฒนาปฏิรูป คิดค้นสร้างงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร ควรจะน าเอาปัญหาของประชาชน ชุมชน
ทั้งที่จัดตั้งและไม่ได้จัดตั้งในพ้ืนที่มาเป็นตัวตั้งเพ่ือเป็นแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหา พัฒนางาน
ตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่สามารถด าเนินการได้ตามกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติที่มีอยู่ เช่น 
การจัดระเบียบเมือง การบริหารจัดการงานด้านสิ่งแวดล้อม ความสะดวกความปลอดภัยของ
ประชาชน เป็นต้น 

  

5. การจัดท าแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมต่างๆของส านักงานเขต ควรก าหนดเป้าหมายทั้งในเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณเพ่ือให้การใช้งบประมาณเกิดความคุ้มค่า เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อประชาชนและ
สังคมส่วนรวมโดยแท้จริง 

  

6. ค่าใช้จ่ายในหมวดรายจ่ายอ่ืนที่เป็นโครงการตามนโยบายของฝ่ายบริหาร ส านักงานเขตควรสะท้อน
ผลสัมฤทธิ์ ของแต่ละโครงการให้ฝ่ายบริหารทราบด้วย เพ่ือจะได้พิจารณาว่าควรจะด าเนินโครงการ
ต่อไปหรือไม่ 

  

7. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับงบประมาณค่าเครื่องแบบลูกจ้างต าแหน่งต่างๆที่มีสิทธิ์ได้รับค่าตัดเครื่องแบบ   
ชุดละ 600 - 650 บาท จ านวน 2 ชุดต่อปี ควรพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม่เพ่ือเพ่ิมงบประมาณ
ให้มีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน เนื่องจากราคาดังกล่าวไม่สามารถตัดเย็บได้แล้ว 

  

8. ส านักงานเขตใดจัดเก็บภาษีได้เป็นจ านวนมาก ควรได้รับผลตอบแทนกลับไปเป็นงบประมาณในการ
พัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นจ านวนมากเช่นกัน 

  

9. หน่วยงานใดมีงบประมาณเหลือจ่าย ควรให้หน่วยงานนั้นน าไปใช้ในรายการที่มีความจ าเป็นได้เลย 
เพ่ือน าไปพัฒนาหรือปรับปรุงพ้ืนที่เขต และหากมีกรณีจ าเป็นเร่งด่วน ส านักงานเขตจะได้น าเงิน
งบประมาณดังกล่าวไปใช้ด าเนินการได้อย่างทันท่วงที 

  

10. การจัดซ่อมเครื่องกลควรกระจายอ านาจให้ส านักงานเขตเป็นผู้ด าเนินการ โดยก าหนดกรอบวงเงิน
งบประมาณ หากเกินวงเงินงบประมาณก็ให้กองโรงงานช่างกล ส านักการคลังเป็นผู้ด าเนินการ  

  

11. ครุภัณฑ์ และสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับการบริจาคหรือได้รับโอนมาจากหน่วยงานอ่ืน ควรลงทะเบียน
ทรัพย์สินให้ถูกต้องครบถ้วน เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาหากมีการของบประมาณซ่อมบ ารุงหรือปรับปรุง 

  

12. รายการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนแต่ไม่ได้รับการพิจารณางบประมาณ ขอให้เร่งส่งค าขอแปรญัตติ
งบประมาณภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

  

13. การด าเนินการในปีที่ผ่านมาได้เน้นการพัฒนาด้านกายภาพ ปีต่อไปควรเน้นการพัฒนาคนให้มี        
จิตสาธารณะและมีวินัย 

  

14. ครุภัณฑ์บางประเภท เช่น เครื่องโทรสาร เห็นควรให้ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานครพิจารณา 
เรื่อง บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ที่ส านักงานเขตควรใช้งาน ให้เป็นไปอย่างทันสมัยตามเทคโนโลยีปัจจุบัน 

  

15. ระบบเครื่องปรับอากาศในสถานที่ปฏิบัติงาน หากมีมากกว่า 6 เครื่อง ในพื้นที่ปฏิบัติงานเดียวกันตาม
สัดส่วน ควรพิจารณาให้เป็นระบบ Central Air (แอร์รวม) แทนระบบ Split Type Air (แอร์แยก)    
เพ่ือประโยชน์ในการลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคในโอกาสข้างหน้า 
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งานปกครองและทะเบียน 
1. การพิจารณางบประมาณจัดซื้อรถ ยังมีหลักเกณฑ์ที่ขัดแย้งกันอยู่ระหว่างหน่วยงาน ส านักงบประมาณ

กรุงเทพมหานครมีหลักเกณฑ์ก าหนดว่าไม่ให้มีจ านวนรถมากกว่าจ านวนพนักงานขับรถ คือต้องมี
พนักงานขับรถอยู่แล้วจึงจะพิจารณาให้งบประมาณจัดซื้อรถ แต่หลักเกณฑ์ของกองการเจ้าหน้าที่      
จะไม่ให้เพ่ิมจ านวนบุคลากร ถ้ายังไม่ได้รับงบประมาณจัดซื้อรถก็จะไม่พิจารณาเพ่ิมจ านวนพนักงาน
ขับรถให้ ซึ่งหลักเกณฑ์ของทั้ง 2 หน่วยงานท าให้ส านักงานเขตที่มีรถใช้งานไม่เพียงพอกับภารกิจ
หน้าที ่ไม่ได้รับการพิจารณางบประมาณจัดซื้อรถเพ่ิมเติมให้เพียงพอ ส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
เต็มก าลังความสามารถ 

  

2. การฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) ควรจะมีการตั้งงบประมาณทุกปี 
และควรจะทบทวนหลักสูตรการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) โดย
ลดระยะเวลาการอบรมให้น้อยลงจาก 3 วันให้เหลือเพียง 1 วัน และควรจัดอบรมในวันหยุดเพ่ือ
ความสะดวกของผู้ที่จะเข้ารับการอบรม เนื่องจากบุคคลที่เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่จะมีหน้าที่     
การงานประจ า ไม่สามารถมาอบรมได้ในวันธรรมดา 

 

งานบริหารการคลังและงานบริหารการจัดเก็บรายได้ 
1. กรุงเทพมหานครควรเตรียมการรองรับกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่ที่ก าลัง   

จะออกมาบังคับใช้ ในเรื่องต่างๆดังนี้ 
      1.1 เตรียมออกข้อบัญญัติ ระเบียบ  แนวทาง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีให้สอดคล้อง
รองรับกับกฎหมายดังกล่าว 
      1.2 จัดอบรมผู้เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่ผู้ประเมินภาษี ผู้อ านวยการเขต และบุคลากรใน     
กองรายได้ให้มีความรู้ ความเข้าใจชัดเจน ถูกต้องตรงกัน 
      1.3 จัดเตรียมบุคลากรในการส ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ในรายละเอียดให้ครบถ้วน 
สมบูรณ์ ถูกต้อง พร้อมใช้งานทันทีที่กฎหมายใหม่มีผลบังคับ 
      1.4 การก าหนดเป้าหมายการจัดเก็บรายได้ควรใช้ฐานการจัดเก็บรายได้ของปีที่ผ่านมาเป็นฐาน 
โดยต้องพิจารณาข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงในปีนั้นๆ ประกอบเป็นส าคัญ เช่น ภาษีค้างจ่าย การเวนคืน
ที่ดิน การเลิกประกอบการรายใหญ่ การก่อสร้างถนนแนวรถไฟฟ้า การเปลี่ยนการประกอบการจาก
การเกษตรกรรมเป็นพาณิชยกรรม เป็นต้น โดยให้ส านักงานเขตทุกเขตมีส่วนร่วมแสดงข้อมูล
ข้อคิดเห็นด้วย เพื่อให้การก าหนดเป้าหมายใกล้เคียงความจริง เป็นไปตามศักยภาพของพ้ืนที่ 

  

2. การประมาณการเป้าหมายให้ส านักงานเขตจัดเก็บรายได้ 
      2.1 ควรให้ส านักงานเขตมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลด้านศักยภาพของพ้ืนที่ และการก าหนด
เป้าหมายด้วย 
      2.2 การประมาณการเป้าหมายการจัดเก็บรายได้โดยใช้ข้อมูลยอดการจัดเก็บปีที่ผ่านมาเป็นฐาน 
ควรหักยอดหนี้ค้างช าระออกก่อนค านวณเป็นยอดเป้าหมายการจัดเก็บการจัดเก็บ  

  

3. กรุงเทพมหานครควรเร่งรัดด าเนินการระบบแผนที่ภาษีให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ในระหว่างที่ยังไม่มีความ
พร้อมก็ให้ใช้ระบบรวมของกรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต หากส านักงานเขตใดมีความพร้อมที่จะ
ด าเนินการได้เอง กรุงเทพมหานครควรส่งเสริมและอนุญาตให้ด าเนินการได้ 

  

4. การจัดเก็บภาษีน้ ามันควรน าเข้าระบบฐานภาษี และควรมีการก าหนดเป้าหมายการจัดเก็บเหมือนกับ
การจัดเก็บภาษีอ่ืนๆ โดยทุกส านักงานเขตต้องด าเนินการให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
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งานรักษาความสะอาด 
1. ควรเพิ่มค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน ให้ได้รับค่าตอบแทนเต็มเดือน เพ่ือเป็นขวัญ

และก าลังใจในการปฏิบัติงาน โดยอาจมอบหมายงานให้อาสาสมัครชักลากท าเพ่ิมเติม เช่น การดูแล
สภาพแวดล้อมของชุมชน โดยควรมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครชักลาก        
เป็นรายบุคคลด้วย และควรเพ่ิมอาสาสมัครชักลากมูลฝอยให้มีทุกชุมชนที่เข้าหลักเกณฑ์จะมีได้ 
รวมทั้งชุมชนที่ไม่ได้จดทะเบียนด้วย 

  

2. ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ควรท างานร่วมกันในเรื่องการบริหารจัดการขยะ  
มูลฝอยในชุมชน เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาได้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ           

  

3. ค่าอาหารท าการนอกเวลาของลูกจ้างประจ ารถเก็บขนมูลฝอย ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 
ก าหนดหลักเกณฑ์ให้รถเก็บขนมูลฝอยขนาด 5 ตัน เบิกได้ 5 คน รถเก็บขนมูลฝอยขนาด 2 ตัน    
เบิกได้ 3 คน โดยในการประชุมแนวดิ่งส านักสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้ทุกส านักงานเขตใช้รถเก็บ     
ขนมูลฝอยที่เช่ามาให้คุ้มค่า โดยให้รถ 1 คัน ออกปฏิบัติงาน  2 รอบ แต่ส านักงบประมาณฯ ให้
งบประมาณค่าอาหารท าการนอกเวลาเพียง 1 รอบการปฏิบัติงานต่อรถ 1 คัน และยังปรับลดลงอีก
ร้อยละ 10 เผื่อการขาดลาของลูกจ้าง ซึ่งไม่ตรงกับความเป็นจริงที่ลูกจ้างขาดลาเฉลี่ยเพียงแค่
ประมาณร้อยละ 5 ซึ่งส านักงานเขตได้แก้ปัญหาด้วยวิธีต่างๆ บางส านักงานเขตลดคนงานประจ ารถ
เก็บขนให้พอดีกับงบประมาณที่ได้รับ ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการเก็บขน ท าให้มีขยะตกค้าง 
เกิดการร้องเรียน เมื่อมีมาตรการกวดขันควบคุมไม่ให้มีขยะตกค้างคนงานก็ต้องปฏิบัติงานหนัก     
เกินก าลัง พักผ่อนไม่เพียงพอร่างกายทรุดโทรม เกิดการเจ็บป่วยบางส านักงานเขตจัดคนงานประจ า
รถเต็มจ านวนเพ่ือไม่ให้คนงานท างานเกินก าลัง แต่เบิกค่าอาหารท าการนอกเวลาเท่าที่ได้รับ
งบประมาณ แล้วน าเงินมาหารเฉลี่ยกัน ท าให้คนงานได้รับเงินไม่เต็มตามสิทธิที่ควรจะได้รับ เป็นการ
บั่นทอนสุขภาพจิตใจของคนงานที่เสียสละท างานอยู่กับขยะมูลฝอยที่สกปรกเน่าเหม็นและมีเชื้อโรค 
ท าให้คนงานขาดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ส านักงบประมาณฯ ควรปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์
การจัดสรรงบประมาณค่าอาหารท าการนอกเวลาให้สอดคล้องกับภารกิจที่ปฏิบัติงานจริง 

  

4. รายการค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา ปรับปรุง และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว (ส านักสิ่งแวดล้อมเป็นผู้โอน
งบประมาณให้ส านักงานเขต) เห็นควรให้ส านักสิ่งแวดล้อมจัดตั้งคณะกรรมการติดตามโครงการ
ดังกล่าว และรายงานผลให้สมาชิกสภากรุงเทพมหานครประจ าเขตนั้นๆ ทราบความก้าวหน้าของ
โครงการดังกล่าวทุกระยะ 

 
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ 

 การยกเลิกจุดผ่อนผัน ควรจัดท าข้อมูลจ านวนผู้ค้าในจุดผ่อนผันที่ได้ยกเลิก และติดตามตรวจสอบว่า
ผู้ค้าในจุดผ่อนผันที่ยกเลิกไปค้าขายที่ใด เพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการย้ายไปค้าขายในจุดอ่ืนๆ    
ที่ไม่ได้รับอนุญาต 

 
งานการโยธา 

1. ส านักงานเขตควรจัดท าแผนการด าเนินงานปรับปรุงซ่อมแซมระยะเวลา 3 ปี เพ่ือจัดล าดับ
ความส าคัญ และความจ าเป็นของรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ต้องขอจัดสรรงบประมาณ
ด าเนินการปรับปรุงในแต่ละปีงบประมาณ 
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2. การจัดสรรงบประมาณในส่วนของค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงรักษาถนน ตรอก ซอย และ             
สิ่งสาธารณประโยชน์  เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ควรพิจารณาถึงความจ าเป็น  
และลักษณะปัญหาความเดือดร้อนในแต่ละพ้ืนที่เขตประกอบด้วย โดยควรก าหนดวงเงินเป็น 
3,000,000 บาท ถึง 5,000,000 บาท โดยพิจารณาตามเหตุผลความจ าเป็นของแต่ละพ้ืนที่เขต           

  

3. การปรับปรุงถนน ตรอก ซอย ที่มีงานเปลี่ยนฝาบ่อพักท่อระบายน้ า (ฝารางวี) ควรส ารวจตรวจสอบ
เปลี่ยนเฉพาะฝาที่มีสภาพช ารุดจริงเท่านั้น เพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณ ส่วนฝาบ่อพักท่อระบายน้ า 
(ฝารางวี) ที่ยังไม่ช ารุดก็ให้ใช้ฝาเดิม โดยในการท าสัญญากับผู้รับจ้าง ต้องระบุไว้ในสัญญาให้ชัดเจน 
ด้วยว่าให้เปลี่ยนเฉพาะฝาที่ช ารุด และการเบิกจ่ายงบประมาณก็ต้องเบิกจ่ายตามจ านวนฝาที่เปลี่ยน
จริงเท่านั้น 

  

4. การซ่อมสร้างถนน ตรอก ซอย ในพ้ืนที่ เอกชนที่ เจ้าของที่ดินทอดทิ้งเกิน 10 ปี  ระเบียบ
กรุงเทพมหานครว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพย์สินที่
ประชาชนทั่วไปใช้สอยร่วมกัน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 ข้อ 5/2 (2) ก าหนดวิธีการขั้นตอนในการ 
เข้าไปซ่อมแซมได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในระเบียบดังกล่าว แต่มีหลายส านักงานเขตที่
ยังไม่ด าเนินการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนตามระเบียบดังกล่าว  เนื่องจากมีขั้นตอน
กระบวนการที่ยุ่งยาก และกลัวว่าหากเข้าไปด าเนินการในที่เอกชนอาจจะถูกฟ้องร้อง ส านักงานเขต
จึงควรศึกษาระเบียบดังกล่าวและท าความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ให้เกิดความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติ 
เพ่ือเจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้ 

  

5. เมื่อได้รับงบประมาณเพ่ือปรับปรุงถนน ตรอก ซอยต่างๆ ส านักงานเขตควรมีการประชาสัมพันธ์    
ให้ประชาชน และประสานหน่วยงานสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง เช่น การประปานครหลวง การไฟฟ้านคร
หลวง และการสื่อสาร ทราบก่อนด าเนินการเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาและอุปสรรคในขณะปฏิบัติงาน 

  

6. การปรับปรุงถนน ตรอก ซอยต่างๆ อาจมีปัญหาด้านการจราจร ควรมีการประสานกับสถานีต ารวจ
นครบาลในพ้ืนที่วางแผนด้านการจราจร เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่สัญจรผ่าน ไป -มา 
และผู้รับจ้างขณะด าเนินการ 

  

7. การด าเนินการค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ควรมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับจ้าง และขณะ
ปฏิบัติงานผู้ควบคุมงานต้องด าเนินการควบคุมงานอย่างใกล้ชิด มีการตรวจสอบวัสดุก่อสร้างว่าเป็น    
ชนิดเดียวกันกับชุดที่ส่งทดสอบกับส านักการโยธาหรือไม่  เมื่อผู้รับจ้างด าเนินการแล้วเสร็จและ       
ส่งมอบงานส านักงานเขต ตรวจรับงานควรมีการทดสอบโดยใช้น้ าล้างท าความสะอาดเพ่ือตรวจสอบ
ว่ามีผิวจราจรส่วนใดมีน้ าขัง ความเรียบไม่ได้ระดับ และแจ้งให้ผู้รับจ้างด าเนินการแก้ไขก่อนจ่ายเงินให้ 

  

8. การปรับปรุงทางเท้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักการโยธา แต่ดูแลไม่ทั่วถึง ควรมอบให้
ส านักงานเขตรับผิดชอบด าเนินการปรับปรุงแทน 

  

9. ในปัจจุบันมีประชาชนบุกรุกที่สาธารณะเป็นจ านวนมาก ควรก าหนดให้เป็นนโยบายให้แต่ละเขต
ส ารวจทางสาธารณะ ตรอก ซอย คู คลอง หากพบมีการบุกรุก ให้ถือเป็นนโยบายที่ต้องด าเนินการ
ตามกฎหมายทันที และขอจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างเพ่ือป้องกันการบุกรุกที่สาธารณะ เช่น    
การขุดดินออก เพ่ือให้มีสภาพคู คลอง การท ารั้วหรือก าแพง กั้นคู คลอง 

  

10. การปรับปรุงถนน ตรอก ซอย หากมีที่สาธารณะเพียงพอ ควรวางแนวเขตถนน ตรอก ซอยที่จะ
ปรับปรุงให้เป็นแนวตรงตลอดทั้งโครงการ 
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11. การเชื่อมต่อท่อระบายน้ าระหว่างโครงการ ควรวางระดับท่อระบายน้ าให้อยู่ในระดับที่สอดรับ     
การไหลของน้ า เพ่ือระบายน้ าลงสู่ปลายท่อ 

  

12. การของบประมาณก่อสร้าง ปรับปรุง ควรตรวจสอบเนื้องานให้ถูกต้องตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้าง
ต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน 

 
งานการระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 

1. กรุงเทพมหานครควรให้การสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการขุดลอก คู คลอง ท่อระบายน้ า   
ทุกปี ส าหรับส านักงานเขตเพ่ือแก้ไขปัญหา/ป้องกันน้ าท่วม แก้ไขปัญหาน้ าระบายไม่ทันเวลาฝนตก 
อีกทั้งยังเป็นการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข รวมถึงเป็นการปรับภูมิทัศน์ด้วย ซึ่ งใน
การด าเนินการ ส านักงานเขตด าเนินการโดยวิธีใดข้ึนกับสภาพคู คลอง ในชุมชนนั้นๆ เช่น ถ้าสามารถ
จ้างเหมาใช้เครื่องจักรได้ก็สามารถด าเนินการได้ แต่ถ้าพ้ืนที่นั้นไม่สามารถน าเครื่องมือ /เครื่องจักร  
เข้าไปได้ ก็ให้อาศัยเครือข่ายชุมชนเป็นอาสาสมัครร่วมกับเจ้าหน้าที่ 

  

2. โครงการขุดลอกคูคลองควรมีการก าหนดค่าระดับการขุดลอกให้เป็นมาตรฐานโดยอ้างอิงจาก        
ค่าระดับน้ าทะเลปานกลางเพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและควรมีการตรวจสอบติดตามผล         
การด าเนินการของผู้รับจ้าง  

  

3. การขุดลอกคลอง ล ารางต่างๆ ขอให้ควบคุมดูแลให้เป็นไปตามรายละเอียดในสัญญาจ้างเหมา เช่น    
ได้น าดินไปทิ้งในสถานที่ที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ เพ่ือให้การขุดลอกเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ควรตรวจ
รับและตรวจสอบให้ตรงตามเนื้องานอย่างเข้มงวด เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและควร
ด าเนินการในฤดูแล้ง 

  

4. การก าจัดผักตบชวาควรมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและด าเนินการก าจัดอย่างสม่ าเสมอ     
ในกรณีจ าเป็นที่ส านักงานเขตไม่มีอัตราก าลังเพียงพอที่จะด าเนินการ อาจพิจารณาจ้างตามความ
เหมาะสมและจ าเป็น นอกจากนี้ควรก าหนดให้น าผักตบชวาไปแปรรูปเพ่ือให้เกิดประโยชน์ที่เป็น
รูปธรรมต่อไป 

  

5. การปรับปรุงทางเดินเลียบคลอง เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ ควรหลีกเลี่ยงไม่ให้
จักรยานยนต์สัญจรไปมา เพราะจะท าให้อายุการใช้งานน้อยลง และควรมีราวกันตกเพ่ือความ
ปลอดภัยของประชาชน  

 
งานพัฒนาชุมชน 

1. กรุงเทพมหานครควรพิจารณาและประเมินผลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครในแต่ละพ้ืนที่ว่ามี
ความจ าเป็นเหมาะสมหรือไม่ ที่จะต้องมีในทุกพ้ืนที่เขต เนื่องจากแต่ละพ้ืนที่เขตของกรุงเทพมหานคร
ก็มีเอกลักษณ์ท้องถิ่นท่ีไม่ต่างกันมาก  

  

2. ฝ่ายพัฒนาชุมชนควรจะเชื่อมโยงข้อมูลทางทะเบียนจากฝ่ายทะเบียน เพ่ือสามารถใช้ตรวจสอบกรณี
การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ เช่น การจ่ายเงินผิดตัว การจ่ายเงินซ้ าซ้อน การโอนเงินเข้าบัญชีผิด เสียชีวิตแล้ว
ยังจ่ายเงินอยู่ เป็นต้น โดยก าหนดให้เปิดดูได้เฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องเทา่นั้น ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ 

  

3. การก าหนดโครงการและกิจกรรมต่างๆ ในหมวดรายจ่ายอื่น ควรให้ส านักงานเขตได้มีโอกาสพิจารณา
เสนอโครงการและกิจกรรมที่ส านักงานเขตต้องการที่จะด าเนินการตามความจ าเป็น  และเหมาะสม 
แทนการด าเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งมากจากส านักพัฒนาสังคมเพียงอย่างเดียว 
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4. กรุงเทพมหานครควรพิจารณาแก้ไขระเบียบหลักเกณฑ์การจัดตั้งชุมชนให้มีกระบวนการขั้นตอน       
ที่ไม่ยุ่งยาก เพ่ือให้สามารถจัดตั้งชุมชนได้ง่ายขึ้น โดยไม่ควรกังวลว่าหากมีการตั้งชุมชนเพ่ิมมากขึ้น   
จะท าให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นด้วย เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้ประชาชนได้รับการพัฒนาเต็มพ้ืนที่ และกระจาย
พัฒนาได้ทั่วถึง ไม่กระจุกตัวเฉพาะบางจุด                   

 
งานบริหารการศึกษา 

1. โดยที่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความส าคัญกับการศึกษาและก าหนดเป็นแผนขั้นตอนการปฏิรูป 
รวมทั้งยุทธศาสตร์ชาติ จึงเป็นการสมควรเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาและปรับปรุงโรงเรียนในทุกมิติ    
ทั้งด้านอาคารสถานที่ อาคารเรียน สุขอนามัย ห้องน้ า และสนามกีฬา ให้มีสภาพเหมาะสมต่อ
นักเรียน ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาทั้งระบบ และทุกโรงเรียนควรได้รับการปรับปรุง   
ให้ได้มาตรฐานเท่าเทียมกัน   

  

2. การขอจัดสรรงบประมาณเพ่ือปรับปรุงหลังคาโรงเรียน โดยการสร้างหลังคาคลุมหลังคากระเบื้องเดิม 
(ไม่รื้อถอน) นั้น จะเป็นการเพ่ิมน้ าหนักให้กับโครงสร้างหลังคาเดิม อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อมลภาวะ
ภายในโครงหลังคา น ามาซึ่งผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของนักเรียน และจะเป็นปัญหา
อุปสรรคต่อไปในอนาคต ฉะนั้น ส านักงานเขตควรตรวจสอบโครงสร้างหลังคาเดิมก่อน หากยังอยู่ใน
สภาพดีก็สามารถใช้โครงสร้างหลังคาเดิมที่มีอยู่มาดัดแปลงให้เหมาะสมกับหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน 
(Metal Sheet) เนื่องจากแผ่นเหล็กรีดลอนจะมีน้ าหนักเบากว่ากระเบื้องลอนคู่แบบเดิมอยู่แล้ว 

  

3. รายการปรับปรุงโรงเรียน หากเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อความปลอดภัยของนักเรียนหากเป็น
รายการปรับปรุงที่ใช้งบประมาณไม่มากส านักงานเขตควรเร่งด าเนินการปรับปรุงโดยใช้งบประมาณ
เร่งด่วนของส านักงานเขต แทนการขอตั้งงบประมาณปรับปรุงในปีงบประมาณถัดไป 

  

4. การติดตั้งหรือปรังปรุงเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น ต้องติดตั้งเครื่องเล่นให้มีความมั่นคงแข็งแรง        
มีฐานรากยึดติดกับพ้ืนในสภาพที่สมบูรณ์ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายกับเด็กนักเรียนโดยระบุไว้ใน
สัญญาจ้างให้ชัดเจนว่า ให้ผู้รับจ้างด าเนินการติดตั้งให้มั่นคงแข็งแรงตามมาตรฐาน  

  

5. รายการปรับปรุงโรงเรียนควรพิจารณาวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมและมีคุณภาพเพ่ือความปลอดภัยของ
เด็กนักเรียนและความคุ้มค่า เช่น 

 - การปรับปรุงฝ้าเพดานห้องน้ าไม่ควรใช้ฝ้าเพดานเป็นแผ่นยิปซั่มบอร์ด เพราะหากเกิดปัญหา          
  น้ ารั่วซึมแผ่นยิปซั่มบอร์ดจะรองรับไม่ได้ 

 - การท าเวทีของโรงเรียนควรใช้เวทีส าเร็จรูปที่สามารถถอดประกอบเคลื่อนย้ายได้แทนการสร้างเวที  
  ค.ส.ล.  

 - พ้ืนสนามเด็กเล่นควรท าเป็นพ้ืนยางสังเคราะห์ แทนพ้ืน ค.ส.ล. เพ่ือป้องกันการบาดเจ็บของเด็ก   
  และในกรณีสนามเป็นพ้ืนยางสังเคราะห์ก็ควรใช้ให้เหมาะสมกับประเภทกีฬาและไม่ควรน าไปใช้ผิด  
  วัตถุประสงค์ เช่น ใช้เป็นที่จอดรถเพราะจะท าให้เกิดการช ารุดได้ง่ายไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่เสียไป 

 - การติดตั้งตู้เพ่ือเก็บหนังสือหรืออุปกรณ์การเรียนต่างๆ ไม่ควรใช้ตู้แบบไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้     
  เพราะจะท าให้มีข้อจ ากัดในการปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์พื้นที่  

 - การปูพ้ืนห้องเรียน พ้ืนทางเดิน หรือพ้ืนที่อ่ืนๆ ของโรงเรียน ไม่ควรใช้กระเบื้องยางเนื่องจากเป็น 
  วัสดุที่ไม่คงทนมีอายุการใช้งานสั้น 
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6. การก าหนดโครงการและกิจกรรมต่างๆ ในหมวดรายจ่ายอื่น ควรจะเปิดโอกาสให้ส านักงานเขตรวมทั้ง
โรงเรียนในพ้ืนที่เขตได้มีโอกาสพิจารณาเสนอโครงการและกิจกรรมที่ส านักงานเขตหรือโรงเรียน
ต้องการที่จะด าเนินการตามความจ าเป็นและเหมาะสม แทนการด าเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ  
ที่ส่งมากจากส านักการศึกษาเพียงอย่างเดียว 

  

7. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศควรค านึงถึงการใช้งานด้วย ว่ามีความเหมาะสมและความจ าเป็นมากน้อย
เพียงใด เพราะเมื่อติดตั้งแล้วจะมีค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคเพ่ิมข้ึน 

  

8. การปรับปรุงฝ้าเพดานหรือกันสาด ควรตรวจสอบหลังคาด้วยว่ามีน้ ารั่วซึมหรือไม่เพ่ือแก้ไขปัญหาได้
ตรงจุด 

  

9. การก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆของโรงเรียน ควรค านึงถึงพ้ืนที่ใช้สอยสภาพแวดล้อม     
การถ่ายเทอากาศ และทัศนะวิสัยของโรงเรียนที่จะเกิดขึ้นหลังการก่อสร้างปรับปรุงด้วย 

  

10. การสร้างลวดตาข่ายปิดกั้นตลอดแนวอาคารเพ่ือป้องกันนก นอกจากจะผิดตามกฎหมายควบคุม
อาคารแล้วยังเกิดความไม่ปลอดภัยหากเกิดอัคคีภัย และท าให้สิ้นเปลืองงบประมาณเป็นจ านวนมาก 
ควรศึกษาหาทางป้องกันโดยวิธีอ่ืนที่เหมาะสมมากกว่า 

  

11. การปรับปรุงโรงเรียนที่มีความจ าเป็นต้องทาสีอาคารเรียนด้วยให้ด าเนินการในคราวเดียวกัน  
  

12. การก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กของโรงเรียนต่างๆ ให้ค านึงถึงความสูงที่เหมาะสมสามารถกันแดด และ
กันฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งไม่ให้บดบังเสาธงชาติเดิม หากจ าเป็นต้องย้ายเสาธงชาติก็ให้ขอ
งบประมาณการย้ายเสาธงชาติมาในคราวเดียวกัน 

  

13. การปรับปรุงพ้ืนทางเดินในโรงเรียน ควรปรับปรุงพ้ืนทางเดินให้อยู่ในระดับเดียวกัน เพ่ือความ
ปลอดภัย 

  

14. ในระหว่างการปรับปรุงโรงเรียน ขอให้ควบคุมดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวด และควรปรับปรุง  
ในช่วงเวลาที่ไม่มีการเรียนการสอน 

  

15. การปรับปรุงห้องน้ า ควรเปลี่ยนสุขภัณฑ์แบบนั่งยองให้เป็นแบบนั่งราบ (ชักโครก) เพ่ือสุขอนามัยที่ด ี
  

16. ห้องน้ าส าหรับเด็กอนุบาล สุขภัณฑ์ที่ใช้ต้องเป็นขนาดส าหรับเด็กเล็ก เพ่ือให้เหมาะสมและปลอดภัย
ในการใช้งาน และควรออกแบบสีสันให้สวยงามเหมาะสมกับวัยและน่าใช้งาน    

  

17. ควรน าแทงก์น้ าใต้ดินขึ้นมาติดตั้งบนดินทุกโรงเรียน เพ่ือความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีของ
นักเรียน 

  

18. ควรให้ความส าคัญต่อการปรับปรุงห้องครัวของโรงเรียน จากเดิมที่เป็นการก่ออิฐถือปูนให้เป็นครัว  
สแตนเลส และในส่วนของอุปกรณ์เดิมที่เป็นโครงเหล็กหรืออลูมิเนียม ในการปรับปรุงควรเปลี่ยน
อุปกรณ์ที่ใช้ รวมถึงโต๊ะรับประทานอาหารและเก้าอ้ี เป็นชุดสแตนเลส  และควรออกแบบครัวให้มีที่
เก็บถังแก๊สให้เรียบร้อยและปลอดภัย 

  

19. ให้โรงเรียนทยอยด าเนินการของบประมาณจัดซื้อถาดอาหารสแตนเลส ให้ครบตามจ านวนที่ต้องการ
ใช้งาน  

 
              

                                                     


